Anh Yêu Em Nhiều Lắm, Bạn Giá Cũ À

Giới thiệu
‡Sakamaki Gemini : 20 tuổi †Ngoại hình : vô cùng xinh đẹp , cô có mái tóc dài màu bạch kim , đôi mắt màu xanh trong veo phảng phất một nỗi buồn nhưng không ai nhận thấy được trừ Aquarius.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/anh-yeu-em-nhieu-lam-ban-gia-cu-a

Mục lục

1. † Văn Án - Quá Khứ †

2. Chap 1 : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

3. Chap 2 : Bắt Cóc

4. Chap 3 : Bỏ Trốn Bất Thành

5. Chương 5

6. Chap 4 : Chuyến Đi Chơi Thú Vị !

7. Chap 5 : Tan Vỡ

8. Chap 6 : Vô Tình Gặp Ophiuchus

9. Chap 7 : Sự Trống Trải Trong Tim

10. Chap 8 : Tạm Biệt...

11. Chap 9 : Nhớ Em

12. Chap 10 : Gemini Trở Về

13. Chap 11 : Một Ngày Bên Em

14. Chap 12 : Bữa Tiệc Tại Nhà Uchida

15. Chap 13 : Hiểu Lầm

16. Chap 14 : Coi Như Người Dưng

17. Chap 15 : Vòng Quay Tình Yêu ?! Vòng Quay Xui Xẻo Thì Có !

18. Chap 16 : Lễ Đính Hôn - Bữa Ăn Cuối Cùng

19. Chap 17 : Mất Tích ?!

20. Chap 18 : Em Phải Sống Thật Tốt Nhé...

21. Chap 19 ( End ) : Mãi Mãi Bên Nhau

22. Chap 20 ~ Ngoại Truyện : Đêm Động Phòng Của Hai Người ( H )

23. Chap 21 ~ Ngoại Truyện : 2 Bảo Bối Đáng Yêu

1. † Văn Án - Quá Khứ †

Cô , anh và hắn học cùng trường với nhau . Cô học lớp S1 , anh học lớp S3 còn hắn học lớp S2 . 3 con người , 3 tính cách khác nhau nhưng số phận lại đưa họ đến với nhau , tạo ra một mối tình tay ba đầy bi thương . Đứng giữa 2 chàng trai đều rất yêu mình , cô sẽ chọn ai? Anh hay hắn ?
" Mèo ngốc , em sẽ chọn ai trong 2 chúng tôi? "

" Gemini , hãy cho anh biết em sẽ chọn ai ? "

-----------------------------------------------------------

Quá khứ - đó là khoảng thời gian dù vui hay buồn thì cũng sẽ không thể lấy lại được , nhưng nó sẽ luôn hằn sâu trong tâm trí của mỗi người , muốn quên nó đi cũng không được . Cô cũng không phải là ngoại lệ . Dù cố gắng quên đi , cố làm mọi cách để xóa đi mảng quá khứ đó nhưng đó là điều bất khả thi !

--------------------Quá khứ-----------------------

Hồi còn học đại học , cô là một sinh viên rất chăm chỉ , cô học giỏi lại nghe lời thầy cô nên được mọi rất yêu quý . Cô có vẻ đẹp thuần khiết , kiêu sa tựa như một vị nữ thần nhưng lại mỏng manh như cánh hoa trong gió . Chính vẻ bề ngoài đó mà cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tất cả chàng trai tỏ tình với cô đều bị cô từ chối . Chính vì vậy nên càng ngày càng có nhiều chàng trai muốn chinh phục trái tim của cô hơn nữa và có một chàng trai đã làm được điều đó - chính là hắn !

Hắn do cá cược với bạn nên đã quyết tâm giành bằng được trái tim của cô . Một lần , hắn cố tình ngã vào cô để làm quen . Sau đó , hắn vào CLB âm nhạc của trường để có thể tiếp cận cô . Những ngày sau hắn và cô đã thân thiết với nhau hơn . Một tháng sau hắn tỏ tình với cô và được cô chấp nhận , lúc đó hắn đã rất vui , chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại vui như vậy nữa . Từ ngày cô và hắn quen nhau cô có cảm giác hắn luôn lạnh nhạt và giữ khoảng cách với mình , cô rất buồn nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ . Một hôm , bàn cô phải ở lại trực nhật . Khi cô và Libra đi quá lớp hắn thì nghe thấy có tiếng nói :

- Mày siêu thật đấy! Tán đổ được cả Gemini !

Nghe thấy tên mình cô dừng lại .

- Đơn giản thôi ! Tán đổ cô ta thì có gì khó đâu ! - Một giọng nói mang theo sự đùa cợt vang lên - là giọng của hắn !

Cô chết lặng , Libra nhìn cô bằng anh mắt lo lắng .

- Chỉ cần giở vài trò ra là cô ta chui đầu vào lưới ngay ý mà ! - hắn nói - Tại tao cá cược với bọn mày là sẽ tán đổ cô ta chứ tao thèm gì ! Bên cạnh tao có bao nhiêu đứa con gái tình nguyện chết vì tao ! - Tại sao khi nói ra những lời này tim hắn lại nhói lên vậy ?

* bộp *

Tiếng động ở ngoài làm hắn giật mình . Cánh cửa phòng học được mở ra , hắn chết lặng , cô đã nghe thấy hết rồi sao ? Trong lòng hắn dâng lên sự lo sợ .

- Thì ra là vậy ! Anh tiếp cận tôi chỉ vì trò cá cược ? - Cô nói trong nước mắt - Đối với anh thì tôi là cái gì hả? Một món đồ chơi sao ?

- Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh yêu tôi thực lòng ! - cô nói bằng giọng run rẩy - Từ giờ hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết , tôi đau khổ đủ rồi !

Nói xong cô chạy đi . Hắn thấy vậy liền đuổi theo .

- Gemini ! - Hắn lo lắng chạy khắp trường tìm cô , hắn sợ cô gặp chuyện xấu .

Chạy khắp trường nhưng không thấy cô đâu , hắn rơi vào tuyệt vọng . Sân thượng - trong đầu hắn bỗng hiện ra nơi đó . Hắn chạy thục mạng lên sân thượng nhưng khi vừa mở cửa ra hắn thấy một người con trai tóc xám đang ôm cô và cô cũng không hề phản kháng .

_______________Flash back______________

Sau khi Libra chạy đến lớp kể lại mọi chuyện , anh vội vã đi tìm cô . Khi lên sân thượng , anh thấy cô đang đứng đó , đôi vai khẽ run lên . Cô đang khóc ! Anh đi tới chỗ cô , nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang run rẩy của cô , thì thầm :

- Đừng khóc nữa Gemini ! Đã có mình ở đây rồi mà !

Ham muốn bảo vệ cô gái này dâng lên trong lòng anh .

____________End flash back_____________

Hắn bỗng cảm thấy tim mình đau nhói . Hắn ngồi bệt xuống sàn , nhìn cảnh tượng trước mặt .

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn . Hắn ngạc nhiên , sao nước mắt lại rơi ? Sao tim hắn lại đau khi thấy cô ôm người con trai khác ? Không lẽ....không lẽ hắn đã thực sự yêu cô ? Đúng vậy! Hắn yêu cô thật rồi ! Ôm chặt trái tim , hắn tự trách bản thân đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để rồi khi mất cô mới hối hận thì cũng đã muộn rồi ...

2. Chap 1 : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

- Gem , dậy đi ! - Libra lay Gemini đang ngủ trên giường .
- Ưm ! Cho mình ngủ một chút nữa thôi ! - Gemini nói bằng giọng ngái ngủ .

- Dậy đi ! Trễ giờ đi làm rồi đó ! - Libra khổ sở lay Gemini dậy .

- Ưm... - Gemini khẽ rên .

- Hết cách với bạn rồi ! - Libra đóng cửa đi ra ngoài .

* king kong *

Tiếng chuông cửa vang lên . Libra chạy xuống tầng mở cửa .

- anh Aquarius ! - Libra reo lên - anh đến thật đúng lúc ! Anh gọi Gem dậy giúp em với ! Em gọi mãi mà bạn ấy không dậy !

- Được rồi , để anh lên gọi cô ấy dậy ! - Aquarius cười .

* cạch *

Aquarius mở cửa phòng Gemini ra thì thấy cô đang nằm ngủ ngon lành . Anh mỉm cười rồi đi đến bên giường .

- Gemini à , dậy đi nào ! - Aquarius vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô , nhẹ nhàng nói .

- Ưm...anh Aquarius ! - Gemini khẽ kêu lên một tiếng rồi mở mắt .

- Anh đây ! - Aquarius hôn vào má Gemini .

- Em biết là anh sẽ gọi em dậy mà ! - Gemini quàng tay qua cổ Aquarius , mỉm cười nhẹ .

- nào , Em đi thay đồ đi , trễ giờ làm bây giờ ! - Aquarius bật cười vì sự trẻ con của Gemini .

- Tuân lệnh ! - Gemini cười tươi .

Một lúc sau , cô đi xuống tầng . Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng với váy công sở đen càng tôn lên đường cong của cô .

- Chúng ta đi thôi ! - Gemini mỉm cười rồi khoác tay Aquarius - Tạm biệt Libra !

- Bye ! - Libra vẫy tay chào tạm biệt .

__________________________________________________________________

- Hôm nay chúng ta đi bộ đi anh ! - Gemini rủ rê .

- Sao hôm nay em lại muốn đi bộ vậy ? - Aquarius thắc mắc .

- Vì...vì....A ! vì đi bộ vừa có lợi cho sức khỏe vừa giúp giảm ô nhiễm môi trường mà ! - Gemini nói .

- .... - Aquarius nheo mắt nhìn Gemini .

- Đừng nhìn em như thế mà ! - Gemini xấu hổ vùi mặt vào cánh tay Aquarius .

- Thôi được rồi , hôm nay chúng ta đi bộ ! - Aquarius nhìn thấy động tác đáng yêu đó của Gemini thì không nhịn được cười .

- Yeah ! - Gemini reo lên .

- Nào , đi thôi ! - Aquarius xoa đầu Gemini rồi nắm tay cô .

-------------------------------------------------------------------------------------

- [ Thưa tổng giám đốc , hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với tập đoàn Tsukiyomi ạ ! ] - giọng cô thư kí phát ra trên điện thoại .

- Tôi biết rồi ! - Chàng trai tóc xanh lạnh lùng nói - Tôi đang trên đường tới đó đây ! - nói xong chàng trai cúp máy .

Vâng , chàng trai này chính là hắn ! ( au : Yết ca xuất hiện rồi ! * tung hoa * / Scor : * bốp * viết tiếp đi! / au : * khóc * Vâng ạ ! )

Hắn thở dài , nhìn cảnh đường phố qua kính xe . Đã được 4 năm rồi nhỉ ? Kể từ ngày đó , cô coi hắn như người xa lạ . tuy vậy , hắn vẫn âm thầm theo dõi cô , chỉ cần thấy cô vui vẻ , chỉ cần thấy nụ cười của cô là hắn cảm thấy rất vui rồi . Từ lúc ra trường , hắn không thấy tin tức về cô nữa . Trong nhưng năm tháng qua , hắn không ngừng tìm kiếm cô , hắn nhớ mái tóc bạch kim của cô , hắn nhớ đôi mắt xanh trong veo của cô , hắn nhớ nụ cười tỏa sáng của cô , hắn nhớ tất cả mọi thứ về cô . Hắn muốn tìm cô để sửa chữa sai lầm trong quá khứ , muốn bù đắp cho cô . Vì vậy , hắn nhất định phải tìm ra cô ! ( au : quyết tâm cao ghê ! / Scor : * bốp * mi nói mỉa ta hả ? / au : hu hu ! em không dám ạ !)

Bỗng mái tóc bạch kim lướt qua . Hắn giật mình , vội bảo tài xế dừng xe lại rồi mở cửa chạy ra .

- " Gemini ! " - Trong tâm trí hắn chỉ còn cái tên này .

Hắn điên cuồng đuổi theo mái tóc bạch kim đó nhưng cuối cùng vẫn để lạc mất . Hắn thẫn thờ trở về xe .

- Đi tiếp đi !

Chiếc xe tiến thẳng về phía tập đoàn Tsukiyomi . Một cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ diễn ra tại đó .

-------------------------------------------------------------------------------

Gemini và Aquarius tay trong tay vào sảnh chính của tập đoàn Tsukiyomi trước sự kinh ngạc của nhân viên . Nhìn thấy vẻ mặt của họ , Gemini cười khúc khích làm Aquarius nghi ngờ .

- Anh lên phòng trước đi nhé , em sẽ lên sau ! - Gemini nói rồi chạy đi .

- " Chắc chắn là cô ấy có chuyện gì giấu mình " - Aquarius nghĩ - " tí nữa lên em sẽ biết tay anh ! "

Trở lại với Gemini . Sau khi bảo Aquarius lên phòng trước , cô chạy ngay vào phòng hành chính .

- Gem , em làm thế nào để giám đốc đi bộ đến công ti vậy ? - Nhân viên 1

- Em siêu thật đó ! - Nhân viên 2

- Hi hi , em đã bảo rồi mà ! - Gemini cười tươi nói .

- Haizz ! vậy chúng ta thua rồi ! đau lòng quá đi ! - Nhân viên 3

- Các chị nhớ nhiệm vụ của mình đấy nhé ! Thôi , em về phòng đây ! - Gemini vui vẻ nói rồi chạy ngay lên phòng .

- " từ lần sau không cá cược với con bé này nữa ! " - Suy nghĩ chung của cả 3 nhân viên .

-----------------------------------------------------------------------------

Gemini gõ cửa . Aquarius bắt cô phải làm cùng phòng với mình , lấy lí do : thư kí riêng của tổng giám đốc thì phải làm cùng phòng để tiện làm việc . ( au : muốn ngắm Gemini thì nói luôn đi còn bày đặt lí do lí trấu ! -_- / Aqua : .... * tỏa sát khí */ au : * chạy * )

- Vào đi !

* cạch *

Gemini mở cửa bước vào thì thấy Aquarius đang làm việc nên nhẹ nhàng đi về chỗ của mình .

- Em nói đi , trò cá cược đó là gì hả? - Aquarius lên tiếng .

Vâng , câu nói đó đã làm Gemini đông cứng tại chỗ .

Không thấy Gemini trả lời , Aquarius tiến lại chỗ cô rồi ôm chặt lấy cô .

- Sao ? Em có định nói cho anh biết không nào ? - Aquarius thì thầm vào tai cô .

- Em...em... - Gemini ấp úng .

- Nếu em không nói là anh hôn em đó ! - Aquarius đe dọa .

- Em...em nói mà ! - Gemini luống cuống - Các chị ấy cá với em là em sẽ không thể bắt anh đi bộ đến công ti được nên....

- Nên hôm nay em mới đòi đi bộ ? - Aquarius tiếp lời .

* gật đầu *

- Anh phải phạt em mới được ! - Nói xong Aquarius cúi xuống hôn lên đôi môi của Gemini , dây dưa mãi không thôi .

- Ưm...ưm... - Gemini khó thở rên khẽ .

Một lúc sau , Aquarius mới tha cho Gemini . Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô , khẽ cười .

- Anh...biến thái ! - Gemini tựa vào ngực Aquarius , thở hổn hển .

- Em muốn được hôn tiếp hả ? - Anh ôm chặt cô vào lòng , hỏi .

- Không ! Thả em ra ! - Gemini đỏ mặt , dãy dụa trong lòng Aquarius .

- Không thả ! - Aquarius bá đạo nói .

* cạch *

Hai người quay về phía phát ra tiếng động . Bây giờ mặt cô chính thức trở thành trái cà chua .

- Sorry hai người nhé , tui quên gõ cửa ! - Giọng nói này là của chị Libra - Hai người cứ tiếp tục đi nha , tui đi trước đây ! - Nói xong Libra chuồn luôn .

- Bạn quay lại cho mình , Libra !!! - Gemini thẹn quá hóa giận , gọi Libra .

- Muahahahahaha ! - Đáp lại lời cô chỉ là tiếng cười vô cùng nham hiểm của Libra .

Cả Gemini và Aquarius đều sởn gai ốc khi nghe thấy tiếng cười đó . Không gian rơi vào im lặng . Một lúc sau , Gemini mở lời :

- A ha ha ! hôm nay có cuộc họp với tập đoàn Uchiha phải không anh ? chúng ta đi họp thôi không lại muộn mất ! - nói xong cô kéo tay Aquarius đi đến phòng họp . Anh nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của cô , mỉm cười .

# Tại phòng họp :

- Sao tổng giám đốc Tsukiyomi đến muộn vậy ? - Hắn lạnh lùng hỏi .

- Chắc nó có việc bận nên đến muộn . Xin hãy chờ một chút ! - Ophiuchus lạnh lùng không kém .

- Xin lỗi vì tới muộn ! - Aquarius cùng Gemini tiến vào - nào , chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi !

Scorpio liếc nhìn Aquarius . Hắn vô cùng sững sờ khi thấy người đi phía sau anh .

- " Gemini ! Là em sao ??? "

Từ lúc bắt đầu cuộc họp , Scorpio chỉ chăm chú nhìn Gemini khiến cô rất khó chịu vậy nên khi cuộc họp kết thúc cô xin về trước vì mệt . Aquarius lo lắng , đòi đưa cô về , cô khuyên mãi anh mới chịu ở lại làm việc .

Khi ra khỏi công ti , cô bị một người áo đen tẩm thuốc mê rồi mang lên một chiếc xe màu đen .

# Trong xe :

hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô . Đã ròng rã mấy năm trời rồi hắn mới được nhìn ngắm cô như thế này . Vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại , sự chiếm hữu nổi lên trong lòng hắn .

- " Tôi nhất định sẽ có được em , Gemini ! "

---------------------------------------------------------------------------

_ Rồi Gemini sẽ phản ứng thế nào khi bị Scorpio bắt cóc ? Hẹn gặp ở chap sau nhé ! ^_^

3. Chap 2 : Bắt Cóc

- Ưm... - Gemini khẽ mở mắt .
- " Đây là đâu vậy ? " - Cô ngồi dậy , nhìn quanh căn phòng xa lạ .

- Em tỉnh rồi sao ? - một giọng nói trầm ấm vang lên .

Gemini quay về phía phát ra giọng nói . Cô thực sự rất bất ngờ khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó .

Scorpio mỉm cười tiến về phía Gemini . Hắn muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô .

Gemini giật mình khi cảm thấy có bàn tay chạm vào khuôn mặt cô . Cô bất giác run rẩy . Scorpio thấy vậy liền kéo cô vào lòng , ôm chặt .

- Anh rất nhớ em , Gemini! - Hắn thì thầm vào tai cô .

Gemini chết lặng . Một lúc sau cô dãy dụa , cố gắng đẩy Scorpio ra nhưng cô càng cố thì anh càng ôm cô chặt hơn . Cuối cùng cô bất lực nói :

- Tổng giám đốc Uchiha , xin anh hãy thả tôi ra !

- Suốt mấy năm qua anh đã luôn dằn vặt mình vì đã làm tổn thương em . Em biết không ? Khi em nói lời chia tay , anh đã cảm thấy vô cùng trống rỗng , khi thấy em chạy đi , anh đã rất lo sợ , anh sợ mất em ! Lúc chạy lên sân thượng tìm em , anh thấy một người con trai đang ôm em , anh cảm thấy vô cùng khó chịu , anh chỉ muốn xông vào tách em ra khỏi hắn . Từ lúc đó anh nhận ra là mình đã yêu em rồi Gemini ! - Scorpio xiết chặt Gemini vào lòng nói .

- .... - Gemini vô cùng sốc . Đây là Scorpio thật sao? Cô cố gắng bình tĩnh lại , lạnh lùng nói :

- Xin lỗi , tôi không hiểu anh nói gì cả! Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh mà ! Chắc anh nhầm tôi với ai khác rồi !

- Em đừng giả vờ nữa ! Anh đã cho người điều tra về em rồi ! - Scorpio vẫn ôm chặt Gemini nói .

- Cái...cái gì ?! Sao anh có thể làm vậy chứ ? - Gemini tức giận .

- Vậy em thừa nhận là biết anh rồi nhé! - Scorpio nhìn Gemini , mỉm cười.

- Anh...vô sỉ ! - Gemini mắng .

- Anh thực sự rất yêu em ! Xin hãy tha thứ cho anh , Gemini ! - Scorpio nghiêm túc nhìn Gemini .

- Xin lỗi ! Tôi có người yêu rồi ! - Gemini phũ phàng nói .

- Cái gì ?! - Scorpio kích động - Không thể nào ! Trong bản điều tra không hề nói là em có người yêu ! Em đừng gạt anh !

- Tôi không gạt anh ! Tôi có người yêu rồi ! - Gemini nói .

- Vậy người em yêu là ai ? - Scorpio vẫn không tin .

- Anh ấy tên là Tsukiyomi Aquarius - Gemini trả lời .

- Tổng giám đốc tập đoàn Tsukiyomi ư? - Scorpio ngạc nhiên .

- Đúng vậy !

Không gian rơi vào im lặng . Scorpio xiết chặt tay , ánh mắt bỗng trở nên u ám .

- Anh đã mất em một lần rồi . Anh sẽ không để em rời xa anh lần nữa đâu! - Scorpio lạnh lùng nói - Em chỉ có thể là của anh thôi !

- Anh...Thả tôi ra ! - Gemini phản kháng .

- Em hãy ngoan ngoãn ở đây đi ! - Nói xong Scorpio đi ra ngoài rồi khóa cửa lại .

- Này ! Thả tôi ra! - Gemini cố gắng mở cửa nhưng không được . Cuối cùng cô bất lực ngồi phịch xuống sàn .

- Hức ! Aquarius , cứu em ! - Gemini bật khóc .

----------------------------------------------------------

Aquarius gọi điện cho Gemini nhưng cô không nghe máy . Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn nên bèn gọi điện cho Libra :

- Libra , Gemini về chưa vậy ?

- Ủa , em tưởng Gemini đang ở cùng với anh ? - Libra thắc mắc .

- Không có ! Cô ấy bảo mệt nên về trước rồi mà !

- Liệu cô ấy có ổn không vậy? - Libra lo lắng .

- Đừng lo ! Anh sẽ tìm cô ấy ! - Nói xong Aquarius tắt máy . Anh đang rất lo sợ .

- " Em đang ở đâu , Gemini ? "

4. Chap 3 : Bỏ Trốn Bất Thành

Cũng đã được 3 ngày kể từ khi cô bị Scorpio bắt cóc . Cô đã dùng đủ mọi cách để trốn ra khỏi đây nhưng những cách đó đều vô dụng. Điện thoại di động thì bị tên đáng ghét kia giữ nên không thể gọi điện cầu cứu được . Cánh cửa phòng rất dày, cô không thể phá được còn cửa sổ thì quá cao , nếu liều mạng nhảy xuống thì chỉ có nước đi gặp diêm vương nhưng cô vẫn còn yêu cuộc sống này lắm . Haiz , phải làm sao để thoát khỏi đây bây giờ ? Gemini nằm phịch lên giường mải mê nghĩ cách bỏ trốn . Bỗng cô cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo mình , hơi thở ấm áp phả vào cổ cô . Gemini giật mình quay lại . Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt của hắn . Bây giờ cô mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của hắn nha . Cái mũi cao cao , thẳng tắp . Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên , đôi mắt màu xanh biển nhìn cô tràn đầy ý cười . Anh ta không còn dáng vẻ lông bông như trước kia nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành , già dặn xen kẽ khí chất cao ngạo . Oa, đúng chuẩn soái ca a ~
Scorpio mỉm cười khi thấy Gemini say mê nhìn mình . Hắn lên tiếng :

- Anh đẹp trai lắm phải không ?

- Ừm , anh đẹp trai thật đó ! - Gemini xoa cằm - Nhưng Aquarius của tôi còn đẹp trai hơn !

- ... - Scorpio đen mặt . Hắn rất vui khi cô khen hắn đẹp trai nhưng câu sau chẳng khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn cả .

- Aquarius của tôi có đôi mắt đỏ mê người nha ! Anh ấy rất dịu dàng , lịch thiệp và yêu thương tôi hết mực . Môi anh ấy ấm cực ! Vì vậy nên tôi rất thích được anh ấy hôn . A ! Anh ấy còn...ưm...ưm... - Gemini đang luyên thuyên thì bỗng có gì đó chặn môi cô .

Cô mở to mắt , hắn ta...hôn cô ?! Khi định thần lại , cô dãy dụa , đẩy hắn ra nhưng hắn khỏe quá , cô lại là con gái nên cô quyết định....cắn môi hắn !

- A ! - Scorpio bị cô cắn thì vội vàng thả cô ra - Em làm gì vậy hả ?

- Hứ , đáng đời ! Ai bảo anh tự ý hôn tôi hả ? - Gemini trưng ra bộ mặt đắc thắng .

- Em...Thôi , đi ngủ đi ! - Scorpio cố nhẫn nhịn , hắn bực bội ôm chặt cô vào lòng , nhắm chặt mắt .

- Nè , sao anh lại ngủ ở phòng này chứ? Về phòng anh đi ! - Gemini đẩy Scorpio ra khỏi người mình .

- Từ nay về sau anh sẽ ngủ ở phòng này ! Em ngủ đi nếu không là anh phạt đấy ! - Scorpio đe dọa .

- Anh...Anh thật là ĐÁNG GHÉT ! - Gemini tức tối .

- Ngủ mau ! - Scorpio ra lệnh .

- Hứ ! - Gemini quay lưng về phía Scorpio .

- Quay lại đây !

- ...

- Q-u-a-y l-ạ-i ! - Scorpio nhấn mạnh từng chữ.

- ... - Gemini ngoan ngoãn làm theo lời Scorpio , trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự giận dỗi .

- Ngoan , đừng giận , em muốn gì anh sẽ chiều em ! - Scorpio giơ cờ trắng đầu hàng .

- Thật không ? - Gemini giương đôi mắt long lanh nhìn Scorpio .

- Ừ . Nhưng anh sẽ không thả em đâu !

- Anh...hừ , vậy anh đừng khóa cửa phòng , được không? - Gemini yêu cầu.

- Không được ! Làm thế chẳng khác nào để em chạy trốn ! - Scorpio thẳng thừng từ chối .

- Vậy anh đừng ngủ ở phòng này nữa , được không?

-...Được rồi ! - Scorpio nói rồi đứng dậy .

- " Anh ta không ngủ ở đây nữa rồi! Tốt quá ! " - Gemini cười thầm .

- A ! - Cô bỗng có cảm giác bị nhấc bổng lên - Anh làm gì vậy hả? Thả tôi xuống !

Scorpio không nói gì mở của ra rồi bước về phòng của anh . Sau khi vào phòng anh đặt cô xuống giường , nằm bên cạnh ôm cô .

- Nè , sao anh lại đưa tôi đến phòng này ? - Gemini khó hiểu .

- thì anh giữ đúng lời hứa với em rồi còn gì . Anh đâu có ngủ ở phòng kia nữa đâu ! - Scorpio đáp .

- Anh...anh...anh... - Gemini lắp bắp .

- Muộn rồi , ngủ đi nào bảo bối! - Scorpio ôm chặt Gemini , nhắm mắt lại .

- " tên đáng ghét ! Tôi nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà anh . Cầu cho anh bị một đám côn đồ đánh chết . Đi ra đường bị xe cán...blo...bla..." - Gemini thầm chửi rủa . ( au : chị thật nguy hiểm ! 0.0 / Gem : tại mi mà ta mới bị như vậy , ta phải giết mi !!!! 8 cầm dao * / au : cứu mạng !!!! * chạy tóe khói * )

# sáng hôm sau :

- Hurra !!! Xong rồi !!! - Gemini vui mừng .

Chắc mọi người thắc mắc tại sao Gemini lại vui mừng đúng không ? Để tui kể cho : Khi Gemini thức dậy thì thấy Scorpio đang...Chuẩn bị đi làm .

Cô thấy vậy nên vờ ngủ nhưng sao thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Scorpio được chứ . Hắn cười nhẹ , hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài , không quên khóa của phòng lại . Chỉ chờ có vậy Gemini bật dậy , lấy giấy bút hí hoáy viết gì đó :

~ Kế hoạch bỏ trốn

~B1 : giả vờ bị ốm .

B2 : khi thấy có người vào thì làm người đó ngất xỉu .

B3 : để lại lời nhắn cho tên đáng ghét kia .

B4 : chạy về nhà .

Kí tên :

Gem đáng iu ~^3^~

- Hê hê , mình siêu thật đấy ! - Gemini hào hứng nhìn thành quả của mình và mơ mộng :

-----tui là dải phân cách mơ mộng-----

- Aquarius !!!!

- Gemini !!! Em đã về rồi !!! - Aquarius ôm Gemini vào lòng .

- Em nhớ anh lắm đó !!!! - Gemini ôm chặt Aquarius .

- Anh cũng vậy ! - Nói xong , Aquarius hôn Gemini .

----------------End mơ mộng-------------------

- Ừm , kế hoạch hay lắm đó ! - một giọng nói trầm ấm vang lên .

- Hê hê , tui mà lị ! - Gemini cười tươi - " Ế !? Có gì đó không đúng à nha ! "

- Aaaa !!!! - Gemini quay lại thì thấy Scorpio mỉm cười nhìn mình . Mà khoan , sao nụ cười đó trông nguy hiểm vậy trời !!!

- Em dám lập kế hoạch để trốn sao ? Anh phải phạt em mới được ! - Scorpio tiến về phía Gemini và....

Tới đây thôi ! Ta mỏi tay quá ! Còn Scorpio sẽ phạt Gemini như thế nào thì chap sau sẽ biết

~

5. Chương 5

6. Chap 4 : Chuyến Đi Chơi Thú Vị !

- Aaaa...tôi...tôi biết lỗi rồi...hộc...hộc...tha...tha cho...hộc...tôi đi...hộc... - Gemini thở dốc , năn nỉ Scorpio .
- Được...hộc...Anh sẽ tha cho em...với một điều kiện...hộc...

- điều...điều kiện gì...hộc...

- Đừng bao giờ nghĩ cách trốn khỏi anh nữa !

- ...

- Không trả lời hả ? Em muốn tiếp tục sao ? - Scorpio đe dọa .

- Aaaa...tôi đồng ý với điều kiện của anh...tha cho tôi đi mà !!!

- Ngoan lắm ! - Scorpio mỉm cười ôn nhu , xoa đầu Gemini .

- Oa ! Mẹ ơi ! Libra ơi ! Anh Aquarius ơi ! Có người bắt nạt Gemini !!! - Gemini bỗng òa khóc .

- Ngoan nào , ngoan nào ! Đừng khóc nữa , anh thương ! - Scorpio dỗ dành .

- Oa ! Anh bắt nạt tui ! Anh thừa biết tui có máu buồn mà còn cù tui ! Tui ghét anh ! - Gemini càng gào to hơn .

( au : chị bị cù hả? Thế mà cứ tưởng.../Gem : tưởng gì ? * tỏa sát khí * / au : không có gì ạ ! * run * )

Scorpio phì cười vì trò ăn vạ của Gemini .

- Anh còn cười hả ? - Gemini xù lông lên .

- em đáng yêu quá đi ! - Scorpio ôm Gemini vào lòng , hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim của cô .

- Hứ ! - Gemini cười nhẹ , dụi đầu vào lòng Scorpio , một cảm xúc lạ trỗi lên trong lòng cô .

- Muộn rồi đấy ! Chúng ta đi ngủ thôi ,mèo nhỏ ! - Scorpio đặt Gemini lên giường rồi nằm bên cạnh ôm cô ngủ . Khi ôm cô hắn thấy rất bình yên .

# sáng hôm sau :

- Chán quá đi ! - Gemini lăn lộn trên giường .

- Hừ ! Em làm nát 12 cây hoa hồng , chọc ghẹo người giúp việc , làm vỡ 18 cái đĩa và làm loạn nhà bếp mà vẫn còn chán hả ? - Scorpio vừa đọc tài liệu , vừa kể tội Gemini . ( au : khiếp ! Chị phá kinh thế ! Cứ tưởng chị ngoan hiền lắm , ai ngờ...haiz! / Gem : thì sao? Ta thích thế đấy ! Ý kiến gì? *lườm* / Ahihi ~ Em không có ý kiến ạ ! )

- Tôi phá thế là còn nhẹ đấy ! Ở nhà Aquarius tôi còn phá kinh hơn nhiều! - Gemini bĩu môi .

* rầm *

Scorpio không thể chịu được nữa ! Sao cô ấy cứ mở miệng ra là Aquarius này , Aquarius nọ thế nhỉ ? Hắn thua kém gì anh ta chứ ?

- Anh bị sao vậy ? - Gemini bị tiếng động làm cho giật mình .

- Hừ , em đừng nhắc tên người đàn ông khác trước mặt anh được không? - Scorpio nói bằng giọng giận dỗi .

- " Anh ta ghen sao ? " - Gemini thầm nghĩ , bỗng cô nảy ra một sáng kiến .

- Scorpio à ! - Gemini cười tươi , ôm Scorpio .

- Có chuyện gì sao ? - Scorpio bất giác rùng mình , con mèo nhỏ này định làm gì đây?

- Đưa tui đi chơi đi ! - Gemini nũng nịu nói .

- Không ! Đưa em ra ngoài để em chạy trốn anh hả ? - Scorpio nhíu mày .

- Không ! Tôi thề là tôi không chạy trốn anh đâu ! Đưa tôi đi chơi đi mà! - Gemini năn nỉ .

- Không !

- Đi mà ! Please !!!! - Gemini vẫn kiên nhẫn năn nỉ , cô nhìn Scorpio bằng đôi mắt lấp lánh nước .

- Haiz ! Được rồi ! - Scorpio chịu thua .

- Yeah !!!! - Gemini reo lên - Anh chờ xíu nhé , tôi đi thay đồ ! - Nói xong Gemini lấy đồ rồi vào phòng tắm .

Một lúc sau , cô đi ra . Cô mặc một bộ váy đơn giản nhưng vô cùng dễ thương .

( au : ta ngu phần miêu tả lắm ! Dùng ảnh nhé ! )

( au : hình trên là phụ kiện đi kèm với bộ váy )

Mái tóc bạch kim để xõa tự nhiên , cô cài một chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào màu hồng trên mái tóc , trông cô vừa xinh xắn , dễ thương nhưng không kém phần thanh lịch .

Scorpio thì mặc một chiếc áo phông trắng , quần bò rách . Trông hắn vô cùng soái ca nha

~- yay ! Let's go ! - Gemini cao hứng khoác tay Scorpio .

- Ừm , đi thôi ! - Scorpio mỉm cười .

# 20 phút sau :

- Anh định hại chết tui hả ? - Gemini run rẩy , tay vẫn bám chặt cánh tay Scorpio .

Chắc mọi người thắc mắc tại sao Gemini lại sợ hãi đến vậy đúng không? Vì Scorpio chạy xe nhanh quá làm Gemini ngồi trong xe sợ đến nỗi mặt trắng bệch .

- Anh đâu dám hại chết vợ mình chứ? - Scorpio trêu chọc Gemini .

- Tôi là vợ anh khi nào chứ? - Gemini chính thức trở thành trái cà chua .

- Em đỏ mặt kìa ! - Scorpio vui mừng, cô có tình cảm với anh !

- đâu...đâu có ! Chúng ta đi chơi thôi! - Gemini lảng tránh .

- Ừm , được rồi ! - Scorpio ra khỏi xe , mở cửa cho Gemini .

- Oa , lâu rồi mới được ra ngoài , dễ chịu quá ! - Gemini vươn vai . Cô không biết rằng hành động của cô đã thu hút rất nhiều người xung quanh đó , đặc biệt là các các chàng trai .

- cô gái kia thật xinh đẹp !

- tiên nữ giáng trần !

- Đại mĩ nhân !

- người đâu mà xinh thế !

Hàng vạn lời bàn tán về cô làm cho Scorpio đen mặt . Biết thế hắn cứ nhốt cô ở nhà để không ai có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô .

- Chúng ta chơi trò đó đi ! - Scorpio chỉ tay về phía nhà ma .

- No! No ! - Gemini thẳng thừng từ chối .

- Cấm cãi ! - Nói xong hắn kéo cô vào nhà ma mặc kệ cô dãy dụa , la hét .

# 10 phút sau :

- Hức ! - Gemini ôm chặt Scorpio , khóc nức nở .

- Ngoan nào , đừng khóc nữa ! - Scorpio thấy Gemini khóc thì ôm lấy cô , vuốt ve mai tóc bạch kim của cô .

- ... - Gemini không nói gì cả , chỉ rúc vào lòng Scorpio mà khóc làm Scorpio vô cùng đau lòng .

- Chúng ta về thôi ! - Scorpio bế Gemini vào trong xe , đặt cô ngôi lên đùi mình rồi lái xe về biệt thự .

# biệt thự SCOGEM :

Scorpio bế Gemini đang ngủ trong lòng mình lên phòng . Hắn đặt cô xuống giường rồi nằm cạnh ôm cô rồi dần dần chìm vào giấc ngủ .

7. Chap 5 : Tan Vỡ

- Ưm... - Gemini khẽ cựa mình . Cô cảm thấy có gì đó nằng nặng đang đè lên eo cô . Quay đầu lại cô thấy Scorpio đang ôm mình ngủ . Cô nhân cơ hội đó liền " sờ soạn " khuôn mặt của hắn .
- " Oa , da mịn ghê ! Anh ta dưỡng da sao? " - Gemini cảm thán .

- Em sờ đủ chưa hả ? - Scorpio bỗng nhiên lên tiếng .

- Á ! Xin...xin lỗi nha ! - Gemini vội rụt tay lại nhưng Scorpio bỗng nắm chặt tay cô .

- Em " sờ soạn " anh nên em phải chịu trách nhiệm chứ ! - Scorpio ra vẻ ủy khuất .

- Anh... - Gemini hắc tuyến giăng đầy đầu .

- Cho anh hôn đi ! - Scorpio mặt dày nói .

- ... - mặt Gemini đen lại . Hắn ta...bị đập đầu vào đâu hả ?

- Tôi không cho ! Anh làm gì được tôi ! - Gemini vênh mặt lên nói .

- Em...nếu em không cho thì... - Scorpio cười nham hiểm rồi đè Gemini xuống giường .

- N...nè Anh đừng làm bậy nha ! - Gemini luống cuống đẩy Scorpio ra .

- ... - Scorpio không nói gì , cúi xuống hôn Gemini . Chiếc lưỡi ma mị của hắn luồn vào khoang miệng thơm tho , cuốn lấy chiếc lưỡi vụng về của cô . Dây dưa một một lúc lâu thì hắn mới buông cô ra .

- Anh...anh... - Gemini trợn mắt , hắn dám tự tiện ăn đậu hũ của cô , đúng là tên đại biến thái mà !

- Ngọt ghê ! - Hắn liếm môi .

- Hức hức... - Gemini ủy khuất khóc .

- Em mà khóc là anh " ăn " Em đấy ! - Scorpio đe dọa .

- T-ô-i g-h-é-t a-n-h !!! - Gemini tức giận nhìn Scorpio .

- Em mà ghét anh là anh không cho em ăn bánh kem nữa ! - Scorpio nói .

- Không , tui đâu có ghét anh đâu ! - Gemini nghe đến từ bánh kem liền lật mặt .

- Nói em yêu anh đi ! - Scorpio dụ dỗ .

- Tui yêu anh ! - Gemini nói - bánh kem của tui đâu ???

- Không có ! - Scorpio mỉm cười tinh nghịch .

- Anh lừa tôi ! - Gemini tức giận .

- Thôi được rồi ! Anh sẽ sai người đưa em đi mua bánh kem , được chứ?

- Được rồi ! - Gemini cười tươi như hoa .

- Vậy em đi thay đồ đi ! - Scorpio xoa đầu Gemini , rồi đi ra ngoài .

# 1 lúc sau :

- Đi thôi ! Bye bye , tên đáng ghét ! - Gemini vẫy tay rồi vào trong xe .

# tại tiệm bánh Nyu :

- Anh Taurus ! - Gemini mở cửa bước vào .

- Gem , lâu rồi mới thấy em đến nha ! - Taurus - chủ tiệm bánh vui vẻ xoa đầu Gemini .

- Ahihi , em bị nhốt mà anh ! - Gemini hồn nhiên nói .

- Em vẫn trẻ con như vậy ! Nào , em muốn ăn bánh gì nào ? - Taurus cười hiền .

- Cho em 1 bánh kem socola nhé ! - Gemini cười tươi .

# tại biệt thự của Scorpio :

- Tên đáng ghét , anh ăn bánh kem không ? - Gemini vui vẻ bước vào . Đập vào mắt cô là cảnh Scorpio đang hôn một người con gái .

* bộp *

Scorpio giật mình quay lại .

- Gemini ???

8. Chap 6 : Vô Tình Gặp Ophiuchus

- A...x...xin lỗi nha ! Tôi vô ý quá ! - Gemini cười gượng .
- Cô ta là ai vậy anh yêu ? - Cô gái kia nũng nịu hỏi .

- Cô ta chẳng là ai cả ! - Scorpio lạnh lùng nói .

* Rầm *

Gemini đơ tại chỗ . Hắn ta...

- Cô đi lên phòng ngay ! - Scorpio nhìn Gemini bằng ánh mắt sắc lạnh .

- ... - Gemini không nói gì , cô nhìn Scorpio bằng ánh mắt khinh bỉ rồi đóng sầm cửa lại .

- " Anh xin lỗi , Gemini ! " - ánh mắt của Scorpio thấp thoáng tia đau buồn .

- Hợp đồng với bên đó thế nào rồi em yêu ? - Scorpio dịu dàng hỏi .

- Em có được hợp đồng rồi này ! - Cô ta đưa cho Scorpio một tập giấy rồi ôm cổ anh .

Scorpio không nói gì , anh xem bản hợp đồng thật tỉ mỉ . Khi xác nhận hợp đồng đó là thật , anh lạnh lùng đẩy cô ta xuống đất , lấy trong ngăn bàn ra một khẩu súng .

* Đoàng đoàng *

Scorpio không nói một câu bắn 2 phát súng vào đầu cô ta .

- Dọn dẹp đi ! - Scorpio lạnh lùng nói với đám vệ sĩ bên ngoài . Nói xong anh chạy vội lên phòng .

* cạch *

- Gemini ? - Scorpio mở cửa phòng ra nhưng không thấy Gemini đâu cả .

- Gemini ? Em đâu rồi ? - Scorpio điên cuồng tìm kiếm khắp biệt thự nhưng không thấy Gemini đâu cả.

- Gemini đâu hả ? - Scorpio tức giận hỏi mấy tên vệ sĩ đứng ngoài cổng .

- Tiểu thư... - Mấy tên vệ sĩ ngập ngừng .

- Cô ấy đâu rồi ? - Scorpio mất bình tĩnh , nắm lấy cổ áo của tên vệ sĩ .

- Tiểu...tiểu thư...cô ấy...cô ấy chạy đi rồi ạ...- Tên vệ sĩ run rẩy nói .

* Rầm *

Scorpio đơ tại chỗ . Một cảm giác lo sợ hiện lên trong lòng hắn . Hắn vội chạy ra ngoài tìm Gemini .

# Tại công viên Sky :

Gemini thẫn thờ ngồi trên ghế đá . Cô thật ngu ngốc khi tin rằng hắn vẫn yêu cô , thì ra hắn chỉ lợi dụng cô thôi .

- Gemini à , mày thật ngốc mà , bị hắn lừa hết lần này đến lần khác mà vẫn ngu ngốc tin hắn - Cô tự cười chính mình , những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má cô .

- Tiểu thư Sakamaki ? - Một giọng nói vang lên . Gemini ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói đó .

- Chủ tịch Tsukiyomi ? - Gemini hết sức ngạc nhiên .

- Cô đã ở đâu suốt mấy tuần qua vậy ? Mọi người đã rất lo lắng cho cô đấy ! - Ophiuchus nhíu mày nhìn Gemini .

- Tôi bị bắt cóc - Gemini gạt những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt .

- Bắt cóc ? - Ophiuchus ngạc nhiên .

- Ừm . Anh có thể đưa tôi về nhà được chứ ? - Gemini hỏi .

- Được thôi , cô lên xe đi ! - Ophiuchus mở cửa xe .

- Cảm ơn anh !

# Tại biệt thự Sakamaki :

- Các người vẫn chưa tìm thấy tiểu thư sao ? - Một giọng nói tức giận vang lên .

- Chúng tôi... - Mấy tên vệ sĩ ngập ngừng .

- Vô dụng ! - Leo buồn bực ngồi phịch xuống ghế . Leo đã lục tung cả thành phố lên để tìm cho ra tung tích của Gemini nhưng vẫ không tìm thấy cô .

- Thưa thiếu gia...tiểu thư...tiểu thư đã về rồi ạ ! - Cô hầu gái vui mừng nói .

- Thật sao ? - Leo vội đứng dậy .

- Anh hai ! - Gemini chạy vào , phía sau là Ophiuchus .

- Gem ! - Leo vui mừng ôm chầm lấy Gemini - Em đã đi đâu suốt mấy tuần qua vậy hả ? Em có biết là anh lo lắm không ?

- Hức...em xin lỗi anh hai ! - Gemini vùi mặt vào lòng Leo mà khóc .

- Em không sao là tốt rồi ! - Leo thở phào nhẹ nhõm . Suốt mấy tuần qua cậu ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng cho Gemini nhưng cuối cùng con bé cũng bình an vô sự trở về rồi .

- Khụ... - Ophiuchus khẽ ho nhẹ . Gemini quay ra mỉm cười nói :

- Cảm ơn chủ tịch vì đã đưa tôi về .

Gemini không hề biết rằng nụ cười của cô đã làm cho trái tim của Ophiuchus đập sai một nhịp .

- Tiểu thư đừng khách sáo , đó là việc tôi nên làm mà ! Nếu tiểu thư vẫn còn mệt thì hãy nghỉ ngơi đi đã rồi đi làm sau cũng được . Bây giờ tôi có việc phải đi rồi , tạm biệt ! - Nói xong Ophiuchus đi ra ngoài .

- Gem , mấy tuần qua em đã đi đâu vậy hả ? - Leo hỏi .

- Hắn ta bắt cóc em - Gemini trả lời .

- Hắn ta ? Không lẽ... - Leo ngạc nhiên .

- Ừm , là hắn đó . hôm nay em mới tìm được cơ hội chạy thoát .

- Chắc em mệt rồi , đi nghỉ sớm đi ! - Leo hôn vào trán Gemini .

- vâng , anh hai ngủ ngon ! - nói xong Gemini lên tầng .

Leo thở dài . Mọi chuyện rắc rối rồi đây !

------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Chap 7 : Sự Trống Trải Trong Tim

- Chào buổi sáng , anh hai ! - Gemini mệt mỏi .
- Chào buổi sáng , Gem ! Hôm qua em ngủ ngon chứ ? - Leo hỏi .

- Haiz , hôm qua em không ngủ được... - Gemini uể oải ngồi xuống bàn ăn .

- Vậy thì em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé , không được đi ra ngoài , rõ chưa ? - Leo lo lắng xoa đầu Gemini .

- Em nhớ rồi mà , anh hai yên tâm đi ! - Gemini phì cười .

- Ừm , anh đi làm đây ! - Leo hôn vào trán Gemini .

- Tạm biệt anh hai !

# 15 phút sau :

- Nana ơi , tôi ra ngoài một lát nhé ! - Gemini nói với cô hầu gái .

- Nhưng thưa tiểu thư , thiếu gia đã dặn...

- Không sao đâu , tôi đến nhà Libra một lúc thôi mà , cô đừng lo ! - Gemini cười hiền .

- Vâng ạ , tiểu thư đi cẩn thận nha ! - Nana cúi đầu .

- Ừm , tạm biệt ! - Nói xong Gemini đi ra ngoài .

Trời cũng đã sang đông nên tiết trời rất lạnh , Gemini mặc áo len mỏng ở trong , bên ngoài cô khoác một chiếc áo kaki dài màu trắng phối với váy ngắn màu xanh vào quần tất đen , chân đi giày boot nâu , mái tóc bạch kim để xõa tự nhiên . trông cô vô cùng đáng yêu .

( giày của Gemini * chỉ chỉ * )

Khi đi qua công viên giải trí cô bất giác dừng lại . Đây là nơi cô và Scorpio đã từng đến . Một cảm xúc kì lạ chợt ùa về . Cô nhớ rằng lúc hắn và cô vào Nhà ma cô đã rất sợ hãi nên ôm chặt lấy hắn không rời . lúc đó cô thầm trách , hắn biết cô sợ mà mà còn bắt cô chơi trò này , thật quá đáng mà !

Gemini chợt bừng tỉnh . Sao cô lại nhớ đến hắn chứ ? Lắc đầu để mấy suy nghĩ đó bay đi , cô tiếp tục đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng .

* cốc cốc *

Gemini gõ cửa nhà Libra .

- Ai vậy ạ ? - Cô gái có mái tóc màu đỏ vội vã mở cửa .

- Bạn còn nhớ mình chứ Lib ? - Gemini cười .

- Gem...Gemini...Bạn...Bạn về rồi ! - Libra òa khóc , ôm chầm lấy Gemini .

- Mình về rồi đây ! - Gemini cũng ôm lấy libra , khẽ mỉm cười .

- Oa...bạn đi đâu mấy tuần nay vậy hả ? Bạn biết mình vào anh Aquarius lo cho bạn lắm không ? - Libra trách .

- Mình xin lỗi ! - Gemini cúi đầu .

- Bạn về là tốt rồi ! Lần sau đừng chơi trò mất tích nữa đấy ! - Libra xoa đầu Gemini - Vào nhà đi , bạn phải kể cho mình biết là đã có chuyện gì xảy ra đấy !

- Ừm

thế là Gemini kể lại toàn bộ sự việc cho Libra nghe .

- Hắn ta thật quá đáng mà ! - Libra tức giận .

- ... - Gemini không nói gì .

- Thôi bỏ đi ! À , tối nay bạn phải ở lại ăn tối với mình đấy ! - Libra nói .

- Ế !? Nhưng còn anh Leo ?

- Khỏi lo , nhà bạn còn có người hầu mà , không sợ hắn ta chết đói đâu !

- Không phải vậy , mình đã hứa là sẽ không ra ngoài , nếu anh Leo biết được thì mình sẽ chết đó ! - Gemini nói - Để hôm khac mình sẽ ăn tối cùng bạn nhé !

- Ok ! Mà bạn gặp anh Aquarius chưa ? - Libra hỏi .

- Mình sẽ gặp anh ấy sau ! Tạm biệt Lib ! - Gemini nói xong liền chạy đi .

- Bye , Gem ! - Libra nói với theo .

- Anh hai sắp về rồi , phải nhanh lên mới được ! -Gemini vội vã .

- A... - Do vội quá nên cô ngã vào một người .

- Xin lỗi anh kh... - Cô vừa đứng dậy thì đã bị ôm chặt lấy .

- Gemini... - Một giọng nói trầm ấm vang lên . Cô bỗng run rẩy , hai tay vô thức ôm chặt người đó .

- Anh Aquarius... - Gemini vui mừng .

- Em đã ở đâu vậy hả ? Anh đã rất lo lắng cho em đó ! - Aquarius siết chặt Gemini vào lòng .

- Em xin lỗi ! - Gemini vùi mặt vào lòng Aquarius .

- Mới có mấy tuần không gặp mà trông anh gầy ghê ! - Gemini đau lòng .

- Tại em làm anh như thế này chứ ai ! - Aquarius phì cười .

- Xin lỗi anh... - Gemini cúi đầu .

- Ngốc ! - Aquarius búng nhẹ vào trán Gemini - Để anh đưa em về nhà nhé !

Aquarius nói xong liền bế Gemini vào xe , đặt cô ngồi lên đùi mình rồi lái xe đi .

Ngồi trong lòng Aquarius cô lại nhớ đến hôm cô cùng Scorpio đến công viên giải trí . Lúc đó hắn cũng đặt cô ngồi lên đùi hắn . Khi ngồi trong lòng hắn cô cảm thấy vô cùng bình yên và an toàn...

Nghĩ đến đó cô thiếp đi lúc nào không hay . Aquarius nhìn cô gái ngủ thiếp đi trong lòng mình , khẽ cười .

# Biệt thự Sakamaki :

- Thiếu gia Tsukiyomi ? - Mấy người hầu ngạc nhiên khi thấy nhị thiếu gia của tập đoàn Tsukiyomi đang bế tiểu thư .

- Xin chào , tôi đưa Gem về phòng nhé ! - Aquarius nở nụ cười mê hoặc lòng người .

- Vâng - Mấy người hầu gái bị nụ cười đó làm cho mê mẩn .

* Cạch *

Aquarius đặt Gemini lên giường . Anh ngắm nhìn khuôn mặt của cô . Khi ngủ trông cô thật đáng yêu nha . Aquarius nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Gemini .

- Scorpio... - Gemini mơ màng nói .

Nghe đến cái tên này Aquarius bỗng đơ người . Cô ấy vẫn còn nhớ đến hắn ư ? Sự ghen tuông nổi lên trong lòng anh . Aquarius cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng của Gemini , nụ hôn của anh rất mạnh bao tựa như muốn trút hết ghen tuông lên môi cô vậy . Gemini cảm thấy khó thở khẽ kêu lên , lúc đấy anh mới buông tha cho đôi môi của cô .

- Anh sẽ không để mất em đâu , Gemini ! - Aquarius khẽ nói .

-------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu đang làm cái gì vậy hả ??? - Taurus đi vào phòng Scorpio thì mùi rượu xộc vào mũi cậu , vỏ chai rượu thì bị quăng bừa bãi .

- Tôi...không tìm thấy cô ấy... - Scorpio nói , giọng hắn đượm nỗi buồn .

- Tôi đã phái người đi tìm cô ấy rồi . Cậu yên tâm đi , cô ấy vẫn ổn - Taurus nói rồi đỡ Scorpio lên giường .

-... - Scorpio chìm vào giấc ngủ .

Taurus thở dài . Lần đầu tiên anh thấy Scorpio đau buồn vì một cô gái . Chính tỏ cô tiểu thư này rất quan trọng đối với hắn . Taurus đóng của rồi ra ngoài .

# Sáng hôm sau :

Scorpio khẽ trở mình , tay theo bản năng muốn ôm người bên cạnh nhưng không thấy ai cả . Hắn vùng dậy , phải rồi , cô đâu còn ở đây nữa . Hắn dựa vào thành giường , anh mắt đau buồn nhìn xung quanh căn phòng . Căn phòng này đã từng tràn ngập tiếng cười cùng giọng nói của cô . Hắn nhớ khuôn mặt của cô , hắn nhớ ánh mắt long lanh của cô , hắn nhớ mùi trầm hương thoảng thoảng trên người cô , hắn nhớ cô , nhớ cô đến phát điên rồi ! Không có cô bên cạnh hắn chẳng thiết ăn uống . Hắn cảm thấy tim mình đau lắm , rất đau !

- Anh không thể sống thiếu em , Gemini ! - Từng giọt nước mắt lăn dài trên má hắn . Đây là lần thứ 2 hắn khóc vì cô . Hắn không thể mất cô được ! Hắn Nhất định phải có được cô !

------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Chap 8 : Tạm Biệt...

* hình trên có liên quan đến truyện đó ~ *
-----------------------------------------------------------

- Gemini , Aquarius đến rồi nè ! - Leo gõ cửa .

- Vâng , em xuống ngay đây ! - Gemini từ trong phòng nói vọng ra .

một lúc sau Gemini đi xuống .

- Anh Aquarius ~ - Gemini chạy đến ôm Aquarius.

- Gem ~ - Aquarius cũng ôm Gemini vào lòng .

- Em nhớ anh quá à ~ - Gemini nũng nịu nói .

- Anh cũng nhớ em đến phát điên lên được ~ - Aquarius mỉm cười .

Hai người họ ôm ấp nhau như vậy không để ý đến ai đó đang đen mặt vì bị cho ăn trái bơ to đùng .

- Nè , hai người chọc tức tôi đấy hả ? - Leo túc giận nói .

- Ấy , em đâu dám làm vậy ~ - Gemini ôm cánh tay Leo - À , tối nay anh hai có bận không zậy ?

- Em hỏi làm gì ? - Leo nghi ngờ .

- Em...em hỏi để biết thôi - Gemini ấp úng .

- Tối nay anh không bận và anh nói trước , anh không đi xem mắt đâu nên em đừng phí công vô ích nữa ! - Leo phũ phàng nói .

- Anh hai thật là... - Gemini bĩu môi .

- Thôi , anh đi làm đây ! - Leo phì cười vì hành động đáng yêu của Gemini , cậu xoa đầu cô rồi ra ngoài.

- Có vẻ kế hoạch đã thất bại rồi nhỉ ? - Aquarius mỉm cười nhìn Gemini .

- Haiz... - Gemini thở dài , anh hai cứ như vậy thì bao giờ cô mới có chị dâu đây ?

- Chúng ta đi làm thôi ! - Aquarius nắm tay Gemini rồi cùng nhau ra xe .

# tập đoàn Tsukiyomi :

- Thưa tổng giám đốc , chủ tịch cho gọi anh và cô Gemini lên phòng ạ ! - hai người vừa đến nơi thì cô tiếp tân đã chạy đến nói .

- Chủ tịch gọi chúng ta ? Không biết có việc gì vậy nhỉ ? - Gemini thắc mắc .

- Anh cũng không biết nữa , chúng ta cứ lên xem ! - Nói xong Aquarius kéo tay Gemini vào thang máy .

* cốc cốc *

- Vào đi ! - giọng nói lạnh lùng của Ophiuchus vang lên .

- Anh hai , anh gọi bọn em lên có việc gì không ? - Aquarius hỏi .

- Hai người ngồi xuống đi ! - Ophiuchus nói - Tôi gọi hai người lên là có chuyện muốn nói . Chi nhánh của công ti ở nước ngoài gặp một số rắc rối nên tôi muốn hai người cùng tôi sang bên đấy giải quyết những rắc rối đó . Hai người đi được chứ ?

- Đi trong bao lâu ạ ? - Gemini hỏi .

- Khoảng 3 - 4 tháng - Ophiuchus trả lời .

- Em thì đi được nhưng còn Gemini thì... - Aquarius quay sang Gemini .

- Em đi được mà . Còn về phần anh hai thì cứ để em lo - Gemini mỉm cười nói .

- Vậy chi nhánh đó ở nước nào vậy ạ ? - Gemini quay sang Ophiuchus hỏi .

- Ở Paris , Pháp . - Ophiuchus trả lời ngắn gọn - Vậy hẹn gặp hai người tại sân bay Zodi nhé !

------------------------------------------------------------

- Ahhhh ! Sắp được đi Pháp rồi !!! - Gemini hào hứng .

- Em thích nước Pháp lắm hả ? - Aquarius mỉm cười nhìn Gemini .

- Đúng vậy ! Em rất muốn đến Pháp nha ! Ở đó có tháp Effel này , có nhiều tòa nhà cổ kính ,... Oa , em háo hức quá à ! - Gemini vui vẻ - biết đâu đến đó em lại gặp bạch mã hoàng tử thì sao ?

- Em nói gì cơ ? - Aquarius đen mặt .

-Hả ? Ahaha ! Em...Em nói là tuy ở Pháp có rất nhiều người đẹp trai nhưng Aquarius của em vẫn là nhất ! - Gemini nịnh nọt .

- Em dẻo mồm quá ha ? - Aquarius nhéo má Gemini .

- Hihi . Em nói thật mà ! - Gemini cười tươi .

- Để anh đưa em về nhé ! - Aquarius nói rồi nắm tay Gemini vào trong xe .

# Biệt thự Sakamaki :

- Tạm biệt anh ! - Gemini hôn vào má Aquarius .

- Tạm biệt bà xã ! - Aquarius mỉm cười .

- nè , ai là bà xã của anh chứ ! - Gemini đỏ mặt .

- Em đang quyến rũ anh đó hả ? - Aquarius nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Gemini .

- Em... - Gemini chưa kịp nói thì đã bị Aquarius chặn lại . Anh nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của cô đến khi cô không thở được thì mới luyến tiếc thả cô ra .

- Anh...dám ăn đậu hũ của em hả? - Gemini thở hổn hển , trừng mắt nhìn Aquarius .

- Tại em đáng yêu quá chứ bộ ! - Aquarius mỉm cười - Thôi , em vào nhà đi không là bị ốm đó ! Ngày mai anh sẽ tới đón em nhé ! - Nói xong anh hôn lên trán cô rồi lái xe đi .

Gemini vẫn đứng đơ người , cô bất giác sờ lên môi rồi mỉm cười nhẹ . Cô nào biết rằng có một người đã chứng kiến hết tất cả , đó không ai khác chính là Scorpio ! Hắn vì quá nhớ cô nên đã lái xe đến biệt thự của cô . Hắn không ngờ rằng mình sẽ phải chứng kiến cảnh cô hôn một người đàn ông khác . Hắn nắm chặt vô lăng .

- " Anh sẽ làm mọi cách để em quay trở lại bên anh ! "

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau , tại sân bay Zodi , có một cô gái tóc đỏ đang khóc bù lu bù loa lên :

- Oa...sao bạn nỡ lòng nào bỏ mình mà đi chứ ? - Libra òa khóc .

- Mình chỉ đi 3 tháng thôi mà , bạn đừng khóc nữa . - Gemini ôm Libra .

- Hức...bạn nhớ mua quà cho mình đấy ! - Libra sụt sùi nói .

- Mình nhớ rồi mà ! - xoa đầu Libra .

- Em gái , anh hai sẽ nhớ em lắm đấy ! - Leo ôm chặt Gemini vào lòng .

- Em sẽ thường xuyên gọi điện cho anh hai mà ! - Gemini bó tay với người anh trai siscon này .

- Em nhớ đó !

- Em nhớ mà ! Thôi em đi đây ! Tạm biệt hai người ! - Gemini nói rồi nắm tay Aquarius và Ophiuchus vào chỗ soát vé . Cô không biết rằng hành động của cô đã làm cho Ophiuchus đỏ mặt .

------------------------------------------------------------

- Cái gì !? - Scorpio đứng bật dậy - Gemini đi Pháp ư ?

- Đúng vậy . Nghe nói chi nhánh của tập đoàn Tsukiyomi ở Pháp gặp một số rắc rối nên cô ấy , tổng giám đốc Tsukiyomi và chủ tịch Tsukiyomi sẽ sáng đó giải quyết rắc rối - Taurus nhàn nhã uống trà .

- Sao bây giờ cậu mới nói hả ? - Scorpio tỏa sát khí .

- Tôi quên mất ! - 3 từ này đã chính thức làm Scorpio bùng cháy .

- Tôi phải sang đó ! - Scorpio định đi thì Taurus giữ hắn lại .

- Cậu hãy ở lại đây chờ cô ấy đi . Tôi nghĩ cậu không nên ép buộc cô ấy . Hãy cho cô ấy thời gian để suy nghĩ - Taurus nói .

- Cậu nói phải... - Scorpio nhìn lên bầu trời xanh thẳm .

" Anh sẽ chờ em , Gemini ! "

11. Chap 9 : Nhớ Em

_ Chap này sẽ " hơi " ngắn đó * cười *
-------------------------------------------------------------

- Thưa tổng giám đốc đây là tài liệu của tập đoàn Y.Y ạ . - Cô thư kí bước vào .

- Để đó rồi ra ngoài đi ! - Scorpio lạnh lùng nói .

- V...vâng ạ - Cô ta run rẩy .

- haiz , tổng giám đốc đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn . Tôi rất sợ khi gặp ngài ấy nha ! - Cô thư kí than thở với mấy đồng nghiệp nữ .

- Đúng vậy . Không hiểu sao ngài ấy lại lạnh lùng như vậy nhỉ ? - NV1

- Tôi nghe nói giám đốc lạnh lùng như vậy vì thất tình đấy ! - NV2 thì thầm .

- Cái gì ?! Thất tình ? Tổng giám đốc thất tình ư ??? - Mấy người khác ngạc nhiên .

- Ừ . Nghe nói người mà tổng giám đốc yêu đi sang Pháp nên ngài ấy mới trở nên như vậy đấy ! - NV2

- Ồ , ra là vậy ! - Mấy nhân viên đồng loạt ồ lên .

-------------------------------------------------------------

Scorpio lái xe dọc con đường vắng vẻ . Hai bên đường phủ đầy tuyết trắng . Hắn dừng xe lại trước một đoạn đường bị tuyết phủ trắng xóa . Hắn xuống xe rồi đi theo đoạn đường đó . Khi tới nơi hắn thấy một cây hoa anh đào trơ trụi lá chỉ còn những cành khẳng khiu vươn lên trời ( xin lỗi , ta dốt văn miêu tả lắm T^T ) . Hắn đi đến , chạm nhẹ vào thân cây . Từng dòng hồi ức từ từ hiện ra .

" - Scorpio , lại đây ! - Gemini vui vẻ kéo tay Scorpio .

- Chậm thôi Gem , cẩn thận kẻo ngã đó ! - Hắn cười hiền .

- Anh thấy ngọn đồi này đẹp không ? - Cô hào hứng hỏi .

- Cũng đẹp . - Scorpio trả lời .

- Cũng đẹp là sao ? Rất đẹp mới đúng chứ ! - Gemini bĩu môi - Anh thật không có mắt thẩm mĩ !

- Ừ , anh không có mắt thẩm mĩ nên mới yêu em chứ ! - Scorpio trêu chọc .

- Ya , ý anh muốn nói là em xấu xí chứ gì ? - Gemini phồng má giận dỗi .

- Anh đùa thôi mà ! Gemini là xinh đẹp nhất ! - Scorpio phì cười .

- Hứ ! - Gemini quay đi .

- Thôi mà , đừng giận anh nữa ! - Scorpio ôm chặt Gemini .

- Em hết giận anh rồi ! - Gemini cười tươi .

- Em ngốc lắm đó ! - hắn búng trán cô .

- Ya ! đau quá à ! - Cô ôm trán tức giận nhìn hắn .

- Nhưng em cũng rất đáng yêu ! - Scorpio hôn nhẹ lên trán cô .

- Em biết em đáng yêu mà ! - Gemini tự hào vỗ ngực .

- Ừ - Scorpio phì cười .

- A ! Có một cây hoa anh đào nè ! - Gemini reo lên .

- Sao lại có cây hoa anh đào ở đây chứ ? - Scorpio ngạc nhiên .

- Em không biết được . Chúng ta chăm sóc nó nhé ? - Gemini hỏi .

- Chăm sóc cái cây đấy á ? - Scorpio hỏi lại .

Gemini gật đầu .

- Chúng ta chăm sóc nó nha ?

- Cái gì ???

- Đi mà !!! - Gemini nài nỉ , cô giương đôi mắt to tròn nhìn hắn .

- Haiz , được rồi ! - Scorpio thở dài .

- Yeah !!! - Gemini vui mừng .

Thế là ngày nào cô và hắn cũng cùng nhau chăm sóc cho cây anh đào đó "

- Không ngờ nó đã lớn thế này rồi ! - Scorpio mỉm cười nhẹ - Thật không uổn công mình và cô ấy chăm sóc cho nó !

* Tút tút *

- Có chuyện gì ? - Scorpio lạnh lùng hỏi .

- Thưa bang chủ có đứa làm loạn ở địa bàn chúng ta . Xử lí chúng thế nào đây ạ ? - giọng nói phát ra trên điện thoại .

- Giết ! - Nói xong hắn cúp máy .

---------------------------------------------------------------------------------------

- " mình đang ở đâu đây ? sao tối vậy ? " - Scorpio nhìn xung quanh .

- Scorpio... - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên .

- Gemini ??? Là em sao ? - Scorpio chạy lại chỗ phát ra tiếng nói .

- Gemini ! - Hắn nhìn thấy cô đang quay lại nhìn mình .

- ...

- Em...là em thật sao ? - Scorpio vui mừng ôm cô vào lòng .

- Buông tay đi ! - Gemini lạnh lùng nói .

- Em...Gemini ? - Scorpio sửng sốt nhìn cô .

Thân ảnh của Gemini mờ dần , mờ dần .

-Đừng đi mà , Gemini !!! - Scorpio ôm chặt cô .

Cuối cùng cô tan ra thành những cánh hoa anh đào .

- Không ! Gemini !!! - Scorpio bật dậy .

Hắn nhìn quanh . Thì ra chỉ là một cơn ác mộng .

* tút tút *

- Có chuyện gì mà cậu gọi cho tôi vào giờ này vậy ? - Scorpio hỏi .

- ngày mai Gemini sẽ về đó ! - Taurus nói .

-------------------------------------------------------

_ ngày mai ta không đăng được Chap mới đâu nhé T^T

12. Chap 10 : Gemini Trở Về

_ cây anh đào mà Scorpio và Gemini cùng trồng * chỉ lên trên *
------------------------------------------------------------

- Cái gì ? Thật sao ? - Scorpio vui mừng - Nhưng sao cô ấy về sớm vậy ? Cậu bảo rằng cô ấy sẽ ở Pháp khoảng 2 - 3 tháng cơ mà ?

- Chắc là rắc rối ở chi nhánh đã giải quyết xong nên cô ấy mới về sớm như vậy . Cậu sẽ ra sân bay chứ? - Taurus hỏi .

- Tôi nhất định sẽ ra , nhưng...

- Đừng lo , tôi đã có kế hoạch rồi ! - Taurus thần bí nói .

- Kế hoạch ? Kế hoạch gì chứ ? - Scorpio tò mò .

- Đến lúc đó cậu sẽ biết ! - Taurus nói xong liền tắt máy .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau , tại sân bay Zodi , có 3 người đã thu hút ánh nhìn của nhưng hành khách ở sân bay . Người nữ có dáng người mảnh khảnh , cô mặc một chiếc đầm maxi màu tím quý phái , chiếc đầm đã tôn lên nước da trắng mịn của cô .

( đầm của Gemini * chỉ lên trên * )

Mái tóc bạch kim được tết gọn sau lưng làm cô trông vô cùng trẻ trung . Cô khoác tay hai chàng trai , mỉm cười vui vẻ . Chàng trai tóc xám mỉm cười , anh mặc một chiếc áo polo trắng và quần jean màu xanh đậm , trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen . Còn chàng trai tóc bạch kim ánh mắt lộ tia cưng chiều nhìn cô. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt và quần jean đen , chân đi đôi giày adias trắng .

- Hello , Vietnam ! - Cô gái cao hứng .

- Có vẻ em rất nhớ Việt Nam nhỉ ? - Ophiuchus xoa đầu Gemini .

- Đúng vậy nha! Em nhớ anh hai và Libra lắm luôn đó! - Gemini cười tươi.

- Em chưa bảo với bọn họ là hôm nay em về sao ? - Ophiuchus hỏi .

- Chưa , em muốn hai bọn họ bất ngờ ! - Gemini cười nói .

- Khụ...Hai người bơ tôi hả ? - Aquarius ho nhẹ .

- Hì hì , em xin lỗi mà ! - Gemini nũng nịu nói .

- Sao em đáng yêu vậy trời ? - Aquarius hôn nhẹ vào trán Gemini .

- Nè , chúng ta đang ở sân bay đó ! - Gemini đánh nhẹ vào tay Aquarius .

- Đằng nào em chẳng là vợ của anh . Ngại gì chứ ! - Aquarius nói ( au : chắc gì Gemini đã là vợ anh chứ ?/ Aqua : mi cứ thử không cho xem . Ta giết giờ * tỏa sát khí * / au : thách đấy! Ta có Scor chống lưng rồi nhé , ngươi làm gì được ta ? * thách thức * / Aqua : ngươi...* cứng họng * )

- Anh... - Gemini cứng họng . Sao Aquarius lại có thể bá đạo như vậy chứ . Càng này cô càng thấy anh giống Scorpio rồi đó . Í !? Sao cô lại nhớ đến Scorpio vậy trời ?

Khẽ lắc đầu , cô khoác tay Ophiuchus vào chiếc xe đã đợi sẵn ở đó .

- Chờ anh với ! - Aquarius í ới gọi .

Cô không biết rằng từ lúc cô xuống máy bay thì đã có một người nhìn đắm đuối về phía cô .

- Sao cậu không ra ? - Taurus hỏi .

- Nếu tôi ra thì cô ấy sẽ rất buồn... - Scorpio nói , mắt vẫn hướng về phía chiếc ô tô chở Gemini .

- Tôi không ngờ cậu lại là một người si tình như vậy - Taurus nhìn Scorpio .

- Si tình ? Cậu nói đúng ! Tôi là một kẻ si tình . - Scorpio bỗng cười lớn .

- Rồi cô ấy sẽ hiểu được tình cảm mà cậu dành cho cô ấy thôi ! - Taurus vỗ vai Scorpio - Đi về thôi .

- Ừm .

-----------------------------------------------------------

- Tiểu...tiểu thư ? - mấy người hầu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng .

- Tôi về rồi đây ! - Gemini mỉm cười .

- Tiểu thư về rồi ! Tốt quá rồi ! - Mấy người hầu vui mừng đến mức bật khóc .

- Thôi mà , đừng khóc ! A , anh trai tôi có nhà không vậy ? - Gemini hỏi .

- Cậu chủ chưa về ạ ! - Cô hầu Nana lau nước mắt .

- vậy sao ? Mấy người giúp tôi chuyện này được không ? - Gemini thầm thì với những người hầu .

- Chúng tôi sẽ làm theo ạ ! - Mấy người hầu đồng thanh nói .

Một lúc sau Leo về nhà .

- " sao nhà tối thui vậy nè ? " - Leo thắc mắc .

- Hà quản gia ? Mọi người đâu rồi ? - Leo gọi .

- Anh hai ! - đèn được bật lên , Gemini vui mừng chạy đến ôm cổ Leo .

- Gemini ? - Leo bất ngờ - Em về lúc nào ? Sao không báo cho anh biết hả?-Leo ôm chặt Gemini vào lòng .

- Em muốn dành sự bất ngờ này cho anh mà ! - Gemini cười tươi , hôn lên má Leo .

- Sao em đi lâu quá vậy ? Anh rất nhớ em đó ! - Leo hôn lên mái tóc bạch kim của cô .

- Em mới đi có 1 tháng thôi mà ! - Gemini phì cười . Anh trai cô đúng là siscon mà .

- trong lúc em đi anh đã tìm được người yêu chưa vậy ? - Gemini hỏi .

- Việc này... - Leo gãi đầu .

- Em biết mà - Gemini thở dài - bao giờ em mới có chị dâu đây anh hai ?

- Em nhất định sẽ có mà . Đừng lo ! - Leo xoa đầu Gemini - chắc em cũng mệt rồi ha . Em đi nghỉ đi .

- Anh hai bế em lên lên phòng đi ! - Gemini nũng nịu .

- Được rồi . Bám chắc nhé ! - Leo bó tay với trò làm nũng của Gemini .

Vào trong phòng Leo đặt Gemini đang say ngủ nằm lên giường rồi đắp chăn cho cô .

- Ngủ ngon nhé Gem ! - Cậu hôn vào trán cô rồi đóng cửa ra ngoài .

------------------------------------------------------------

13. Chap 11 : Một Ngày Bên Em

# Sáng hôm sau :

- Anh hai , anh bận không vậy ? - Gemini ôm cổ Leo .

- Không . Em muốn anh chở em đến nhà Libra ? - Leo nhàn nhã đọc báo .

- Anh hai hiểu em nhất ! - Gemini hôn vào má Leo .

- Anh là anh hai của em mà ! - Leo tự hào .

- Vâng , vâng ! Vậy chúng ta đi thôi ! - Gemini kéo Leo ra ngoài .

# Tại nhà Libra :

- Hu hu... Bạn về rồi sao ? Mình ngóng chờ bạn mấy tuần nay rồi đó ! - Libra khóc lóc .

- Bạn ngóng chờ mình hay quà của mình ? - Gemini nhéo má Libra .

- Mình ngóng cả hai ! - Libra mắt sáng lên , chìa tay ra -Quà của mình đâu ?

- Mình quên ở nhà rồi ! - Gemini phũ phàng nói .

- What ?! - Libra nhảy cẫng lên .

- Mình đùa thôi mà ! Quà của bạn đây!

Gemini đưa cho Libra một hộp quà .

- Oa ! Nước hoa Lubin ! Mình thích loại nước hoa này lắm đó ! Cảm ơn bạn nhiều ! - Libra ôm hôn Gemini .

- Nè , ôm hôn như vậy là đủ rồi đó ! - Leo đen mặt , đẩy Libra tránh xa Gemini .

- Hứ ! Đồ siscon ! - Libra bĩu môi .

- Siscon thì làm sao ? Có vấn đề gì ? - Leo gằn giọng .

- Anh hai ! - Gemini đánh nhẹ vào vai Leo .

- Hừ ! Coi như hôm nay cô may mắn ! - Leo nói xong liền xoa đầu Gemini - Hôm nay anh sẽ về muộn . Em tự đi về được không ?

- Anh hai yên tâm đi , em tự về được mà ! - Gemini mỉm cười nói .

Gemini và Libra nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển . Một lúc lâu sau Gemini mới được Libra tha cho .

- Tạm biệt Libra ! - Gemini vẫy tay .

- Tạm biệt Gem ! - Libra hôn gió .

------------------------------------------------------------

- Anh Taurus ! - Gemini đẩy cửa đi vào.

- Gemini , lâu rồi mới thấy em đến mua bánh nha ! - Taurus mỉm cười .

- hì hì ! Tự nhiên em thèm ăn bánh anh làm quá nha ! - Gemini cười tươi .

- Em dễ thương quá ! thảo nào Scorpio lại yêu em như vậy - Taurus thầm nói .

- Dạ ? Anh nói gì vậy ạ ? - Gemini hỏi .

- Không có gì ! Em ăn bánh chocolatte phải không ? - Taurus xoa đầu Gemini.

- Vâng a ! Anh gói luôn dùm em nhé ! - Gemini mỉm cười .

- Bánh của em đây ! - Taurus đưa cho cô hộp bánh .

- Em cảm ơn anh ! Em về đây ạ ! - Gemini vẫy tay chào Taurus .

- Chào em ! - Taurus mỉm cười .

- Cậu nên đi theo cô ấy . - Khi Gemini đi khuất Taurus nói với người bên trong .

- Tất nhiên . - nói xong Scorpio chạy theo Gemini .

- Đã 8h rồi sao ? - Gemini nhìn đồng hồ - Mình phải về nhanh thôi .

- Này cô em , đi đâu mà vội thế ? - một đám người tiến lại chỗ Gemini .

- Mấy người tránh xa tôi ra ! - Gemini lạnh lùng nói .

- Chậc , cô em lạnh lùng vậy ? Đi chơi với bọn anh nhé ! - một tên vuốt má Gemini .

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi khuôn mặt của cô ấy ! - một giọng nói tràn đầy sát khí vang lên .

- Mày là ai ?

- Bọn mày không cần biết ! - người đó lạnh lùng nói .

- Mày...bắt lấy nó ! - tên kia ra lệnh .

Người kia nhếch môi . Chỉ một lúc sau bọn kia đã nằm la liệt dưới đất .

- Mày... - tên kia cầm dao xông lên .

Do sơ ý nên người đó đã bị thương trên má .

- Scorpio ? - Gemini bỗng thốt lên khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó .

- Cái...cái gì ? - tên kia hoảng sợ .

- Biến ! - Scorpio lạnh lùng ra lệnh .

Tên kia sợ hãi vắt chân lên cổ chạy .

- Em không sao chứ ? - Scorpio lo lắng hỏi .

-Tôi không sao . Anh bị thương rồi kìa! - Gemini hốt hoảng .

-... - Scorpio không nói gì . Hắn lại gần rồi ôm chặt Gemini vào lòng .

- N...nè... - Gemini cố gắng đẩy Scorpio ra .

- Cho anh ôm em một lúc thôi ! - Scorpio thì thầm .

- Nhưng anh đang bị thương đó ! - Gemini lo lắng nói .

- Em lo cho anh sao ? - Scorpio mỉm cười .

- Đương nhiên rồi ! - Gemini dụi đầu vào ngực Scorpio - vì tôi mà anh mới bị thương . Xin lỗi nha!

- Ngốc ! - Scorpio khẽ nói , xiết chặt Gemini vào lòng .

- Tôi không có ngốc ! - Gemini đánh nhẹ vào ngực Scorpio .

- Anh là ân nhân của em , đúng chứ ? - Scorpio hỏi .

- Ừm , có thể nói như vậy . Thì sao? - Gemini nghi ngờ .

- thì em phải đền ơn cho anh chứ sao!-Scorpio cười cười .

- Hơ , tôi đâu có nhờ anh giúp đâu ! - Gemini giương cái mặt ngây thơ vô (số) tội ra .

- Đừng phũ phàng như vậy mà ! - Scorpio mếu máo .

- lại đây tôi hỏi này . - Gemini vẫy tay .

- Hỏi gì ?

- Anh muốn chết không ?

- Không .

- tốt ! Vậy thì để tôi băng vết thương cho . - Gemini giơ miếng băng màu hường lên , cười nham hiểm

- Xong rồi ! - Gemini nói .

- ....

- Á ha ha ! Anh hợp với màu hồng lắm đó ! - Gemini ôm bụng cười sặc sụa .

- Em chọc tức anh đó hả ? - Scorpio đen thui mặt .

- Á ha ha ha !

- Để anh đưa em về NHÉ ! - Scorpio nhấn mạnh từ cuối .

- Khụ...được thôi !

# tại biệt thự Sakamaki :

- Tạm biệt ! - Gemini định xuống xe thì Scorpio giữ tay cô lại .

- Anh bị thương vì cứu em đó ! Em phải đền bù cho anh đi chứ ! - Scorpio giở giọng nũng nịu .

- Anh muốn gì ? - Gemini đen mặt .

- Mai đi chơi với anh nhé ?

- Tôi không rảnh ! - Gemini nói .

- Đi mà ! - Scorpio lay lay cánh tay của Gemini .

- Ờ . - nói xong Gemini mở cửa xe bước ra .

- 8h anh sẽ tới đón em . - Scorpio vui mừng nói với theo .

------------------------------------------------------------

- Chào buổi sáng ! - Scorpio bay đến ôm chặt Gemini .

- Thả...thả ra...anh muốn giết tôi hả? - Gemini cố gắng đẩy Scorpio ra .

- Đi thôi ! - Scorpio kéo Gemini vào xe rồi lái xe đi .

# 20 phút sau :

- Hic , sao anh lái xe nhanh dữ vậy ? - Gemini ôm chặt cánh tay của Scorpio .

- Hơ , anh thấy bình thường mà !

- Ờ , bình thường thật đó ! - Gemini dở khóc dở cười .

- Đi thôi ! - Scorpio mở cửa xe cho Gemini .

- Em muốn chơi gì trước ? - Scorpio hỏi .

- Chơi bắn súng đi , được thưởng gấu bông đó ! - Gemini kéo tay Scorpio vào quầy thú bông .

- Chào hai cô cậu . - người chủ gian hàng cười tươi - hai cô cậu cậu muốn con gấu bông nào thì chỉ cần bắn rơi con gấu bông đó thôi . Mỗi lần bắn là 1 ngàn đồng .

- Vâng . Cháu sẽ mua 10 lần bắn . - Scorpio nói .

- Tôi muốn bắn thử ! - Gemini nói .

- Được thôi ! - Scorpio đưa súng cho Gemini .

* đoàng*

* đoàng *

* đoàng *

* đoàng *

* đoàng *

- sao mãi không trúng vậy trời ! - Gemini than thở.

Bỗng cô cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình . Bàn tay to lớn bao phủ bàn tay cô .

- Để anh giúp em ! - Scorpio mỉm cười .

Đối với một sát thủ chuyên nghiệp như hắn thì việc bắn rơi con gấu bông này không có gì là khó cả . Chỉ một phát bắn thì con gấu bông đó đã rơi .

- Oa , anh giỏi ghê nha ! - Gemini nhìn Scorpio bằng ánh mắt ngưỡng mộ .

- Anh mà lại ! - Scorpio tự hào .

- Chơi gì tiếp theo bây giờ ? - Gemini hỏi .

- Nhà ma ! - Scorpio đề nghị .

- Hả ? - mặt Gemini tái mét khi nghe đến 2 từ đó .

- Em sợ sao ? - Scorpio hỏi .

- Sao...sao phải sợ chứ ! - Gemini run run .

- Vậy thì đi vào thôi ! - Scorpio kéo tay Gemini .

- trả mạng cho tôi

Nhưng âm thanh ai oán bao trùm căn nhà .

Gemini run rẩy ôm chặt cánh tay Scorpio .

- Đừng sợ . - Scorpio an ủi .

- ừm...

Bỗng một bóng trắng xuất hiện đằng sau hai người . Nó kéo Gemini về phía sau .

- Á !!!! - Gemini hét lên .

- Cô gái , trả mạng cho tôi

Con ma tóc dài , máu me đầy mặt đang vươn cánh tay đỏ lòm về phía Gemini .

- Scorpio !!! - Gemini sợ hãi hét lên .

- Em chịu gọi tôi rồi sao ? - Scorpio xuất hiện ôm chặt Gemini vào lòng .

Con ma kia đơ người . Hắn chỉ muốn dọa cô gái kia thôi nha . Sao lại phải chứng kiến cảnh này chứ ?!

- Tôi sợ ! - Gemini ôm chặt Scorpio .

- Có anh ở đây rồi . Đừng lo . Scorpio ôm chặt cô - chúng ta ra khỏi đây thôi.

- Tôi sẽ không bao giờ chơi trò đó nữa ! - Gemini run run nói .

* tút tút *

tiếng điện thoại của Scorpio vang lên .

- Em đợi tôi một lúc nhé ! - Scorpio xoa đầu Gemini rồi chạy đi .

Một lúc sau hắn quay lại thì không thấy Gemini đâu cả . Hắn lo lắng chạy khắp nơi tìm cô .

- Chết tiệt ! Cô ấy bị bắt cóc rồi sao ? - Scorpio tức giận .

- Scorpio ! - Nghe có tiếng gọi Scorpio quay lại .

- Đằng kia có cá heo đó ! Chúng ta ra đấy đi ! - Gemini hớn hở đi đến .

- Em đã đi đâu vậy hả ? Anh đã rất lo cho em đấy ! - Scorpio ôm chặt Gemini .

- Tôi đi vòng quanh chỗ đó thôi mà ! - Gemini trả lời .

- Anh đã chạy khắp nơi tìm em đó , em biết không ? - Scorpio xiết chặt Gemini vào lòng . Hắn rất sợ sẽ mất cô .

- Xin lỗi ! - Gemini dụi đầu vào lòng Scorpio , hai tay ôm chặt lưng hắn .

- Ngốc ! Lần sau không được đi lung tung nhé ! - Scorpio hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim của cô .

- Tôi đâu phải con nít mà di lung tung chứ ! - Gemini cãi .

- Em chính là con nít đó ! - Scorpio mỉm cười .

- Không cãi nhau với anh nữa ! Chúng ta đi xem cá heo đi ! - Gemini kéo tay Scorpio .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mấy chú cá heo đó dễ thương quá à ! - Gemini cảm thán .

- Anh thấy chúng bình thường mà ! - Scorpio nói .

- Xí ! anh thật là ! - Gemini bĩu môi .

- Anh được nhà Uchida mời dự tiệc , em đi cùng anh nha ? - Scorpio hỏi .

- Hơ , tôi có được mời đâu ! - Gemini thắc mắc .

- Em có được mời đó ! - Scorpio cười thần bí .

- Vậy sao ? - Gemini ngây thơ - Nếu tôi được mời thì đương nhiên là phải đi rồi !

- Vậy chúng ta vào đây mua trang phục . - Scorpio dừng lại tại một của hàng .

( trang phục của Gemini * chỉ chỉ * )

( trang phục của Scorpio * chỉ chỉ * )

- Chúng ta đến biệt thự Uchida thôi ! - Scorpio nói rồi lái xe đi .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ P/s : 2139 từ đó T^T

14. Chap 12 : Bữa Tiệc Tại Nhà Uchida

# tại dinh thự Uchida :
Một đôi nam nữ bước ra từ chiếc xe Lexus LS 460 . Người nữ mặc bộ váy cúp ngực màu trắng tinh khiết với họa tiết gốm sứ tạo nên vẻ sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ . mái tóc bạch kim được uốn xoăn nhẹ , trông cô vô cùng xinh đẹp . Người nam mặc một bộ âu phục cổ điển màu xám . Trông anh vừa sang trọng lại xen kẽ chút khí chất cao ngạo làm người khác phải trầm trồ thán phục .

Bữa tiệc này không thể thiếu giới truyền thông được . Những chiếc máy ảnh cùng máy quay đồng loạt hướng về phía hai người họ .

- Sao anh không nói với tôi là có giới truyền thông chứ ? - Gemini thì thầm với Scorpio .

- Nếu anh nói thì liệu em có đến đây cùng anh không ? - Scorpio cười cười hỏi lại .

- Có ai bảo rằng anh rất vô sỉ chưa ? - Gemini trừng mắt .

- Có . Chính là em đó ! - Scorpio cười .

- Tôi không cãi nhau với anh nữa ! - Gemini thở dài . Cô không bao giờ cãi thắng hắn ta là sao vậy trời ?

- Ồ , hai người đến rồi sao ? - Một giọng nói vang lên .

- Đương nhiên rồi ! - Scorpio mỉm cười bắt tay với người đó .

- Anh Taurus ?! - Gemini ngạc nhiên .

- Chào em , Gem ! - Taurus mỉm cười .

- Anh...

- Chút nữa anh sẽ giải thích cho em . - Taurus ghé sát tai Gemini thì thầm .

- Cậu không định mời chúng tôi vào sao ? - Scorpio đen mặt . Sao hắn ta dám thân mật với Gemini trước mặt cậu chứ ?

- Mời hai người vào ! - Taurus cười thầm . Bộ mặt lúc hắn ta ghen thật mắc cười nha !

Scorpio hừ nhẹ , kéo tay Gemini vào trong . Taurus cười khổ , tội nghiệp Gemini quá à !

- Nè , anh kéo tôi đi đâu vậy ? - Gemini hỏi .

- Chúng ta nên chào hỏi chủ nhà chứ ? - Scorpio mỉm cười kéo Gemini đi .

- Chào bác Cancer ! - Scorpio cười nhẹ .

- Oh , Scorpio cháu đến rồi sao ? - Uchida Cancer - cha của Taurus vui vẻ lên tiếng .

- Vâng , bác vẫn khỏe chứ ạ ? - Scorpio hỏi .

- Ta vẫn khỏe . Cô gái xinh đẹp bên cạnh cháu là ai vậy ? - Cancer mỉm cười nhìn về phía Gemini .

- Chào chủ tịch . Tôi là Sakamaki Gemini , rất vui được gặp ngài . - Gemini mỉm cười .

- Oh , tiểu thư Sakamaki đây sao ? rất vui được gặp cô . Cô quả thật rất xinh đẹp . - Cancer vui vẻ nói .

- Bác thấy sao ? Cô ấy đủ tiêu chí để làm vợ cháu chứ ? - Scorpio cười tươi ôm lấy eo Gemini .

- Được đó . Cháu nên cưới cô ấy về ngay không là bị người khác cướp mất đó ! - Cancer cười lớn .

- Ha ha , bác vui tính thật đó ! - Gemini vui vẻ nói , tay nhéo hông Scorpio .

Scorpio vẫn tươi cười nhưng có ai biết rằng nội tâm anh đang gào thét kịch liệt . Anh quay sang trừng mắt với Gemini .

- Tí nữa em sẽ biết tay anh ! - Scorpio cúi xuống thì thầm bên tai Gemini .

- Hứ , anh làm gì được tôi ! - Gemini vênh mặt nhưng thực ra cô đang rất run nha ! Ai biết tên biến thái kia sẽ làm gì chứ ?

- Chút nữa em sẽ biết ! - Scorpio cười nham hiểm .

- Anh....

- Hai người tình cảm quá ha ? - một giọng nói vang lên .

- Anh Taurus ! - Gemini vui vẻ .

- Cho tôi mượn cô ấy chút nhé ? - Taurus nói với Scorpio .

- Không ! - Scorpio lạnh lùng nói .

- Tôi không làm gì cô ấy đâu mà ! - Taurus cười khổ .

- Kệ anh ta đi ! - Gemini nói rồi kéo tay Taurus đi , bỏ lại Scorpio mặt đang dần đen lại .

- Anh là thiếu gia của nhà Uchida ? - Gemini hỏi .

- Ừm .

- Sao ang không nói cho em biết chứ ?

- Thì anh định nói cho em biết đây .

- Sao anh lại làm ở tiệm bánh vậy ?

- ước mơ của anh là được trở thành thợ làm bánh nên anh đã tự xây nên một tiệm bánh .

- Oh . - Gemini gật gù .

- Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó , chúng ta vào thôi ! - Taurus xoa đầu Gemini .

- Tôi trả cô ấy cho cậu đó . Vẫn còn nguyên vẹn nhé ! - Taurus trêu chọc Scorpio .

Scorpio lườm Taurus làm anh cảm thấy lạnh sống lưng .

- Gemini ?! - một giọng nói trầm ấm vang lên .

- Anh Aquarius ?

- Sao em lại ở đây vậy ? - Aquarius ngạc nhiên .

- Em...

- Tôi mời cô ấy đến đó . - Taurus chen ngang - Anh là tổng giám đốc tập đoàn Tsukiyomi ?

- Đúng vậy . Còn anh là ?

- Tôi là Taurus , con trai của chủ tịch Uchida . Rất vui được làm quen với anh ! - Taurus bắt tay Aquarius .

- Rất vui được làm quen ! - Aquarius cười xã giao .

- Anh khiêu vũ với em nhé ! - Gemini mỉm cười nhìn Aquarius .

- Đó là vinh hạnh của tôi ! - Aquarius nắm tay Gemini đi về phía sàn khiêu vũ .

Nhạc nổi lên . Hai người họ bắt đầu khiêu vũ . Bên ngoài mọi người trầm trồ .

- Họ nhảy ăn ý ghê ! Quả là tiên đồng ngọc nữ ! - Taurus trầm trò thán phục .

Scorpio nghe vậy thì mặt đen đến nỗi than phải gọi bằng cụ . Anh nhìn chằm chằm vào hai người họ .

- " hắn ta dám ôm eo Gemini ? vẻ mặt tươi cười của bọn họ thật đáng ghét mà ! " - nội tâm Scorpio gào thét kịch liệt .

Điệu nhảy kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người .

- Ê , anh thấy tôi khiêu vũ đẹp không?- Gemini hớn hở hỏi .

- Xì , để anh dạy em khiêu vũ ! - Nói xong Scorpio kéo tay Gemini ra sàn khiêu vũ .

Scorpio ôm chặt eo của Gemini , kéo sát cô vào lòng mình . Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô :

- Chúng ta sẽ nhảy điệu Valse chậm nhé !

Nhạc nổi lên . Scorpio và Gemini hòa mình vào điệu nhảy . Mọi người mải mê nhìn hai người họ . Người nữ uyển chuyển , dịu dàng trong từng bước nhảy . Người nam mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng nâng đỡ người nữ , trong ánh mắt của anh tràn đầy nhu tình nhìn cô .

Điệu nhảy kết thúc . Mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi hai người .

- Em nhảy cũng đẹp đấy ! - Scorpio mỉm cười nhìn Gemini .

- Vừa nãy ai chê tôi ý nhỉ ? - Gemini bĩu môi nhìn Scorpio .

- Anh đâu có chê em đâu . Anh chỉ nói là sẽ dạy em khiêu vũ thôi mà ! - Scorpio nhún vai .

- Haiz , tôi không cãi thắng anh được , Tôi biết mà ! - Gemini thở dài .

- Em biết vậy là tốt ! - Scorpio cười rồi hôn vào má Gemini .

- Anh...Anh... - Gemini trợn mắt chỉ tay vào Scorpio .

- Anh làm sao ? - Scorpio cười cười .

- Thật bực mình mà ! - Gemini tức giận quay đi .

- Nè , em đi đâu vậy ? - Scorpio giữ tay Gemini lại .

- Tôi đi tìm anh Aquarius . - Gemini nói .

- Không đi đâu hết ! - Scorpio lạnh lùng nói rồi kéo Gemini vào lòng mình .

- Không muốn ! - Gemini dãy dụa .

- Ngoan nào , anh đưa em ra một chỗ cực vui luôn ! - Scorpio dụ dỗ .

- Thật sao ? - Gemini hỏi .

- Thật .

- Vậy thì đi thôi ! - Gemini hào hứng .

- Anh đưa tôi ra đây làm gì vậy ? - Gemini thắc mắc khi được Scorpio đưa tới một khu vườn .

- Nơi này chỉ có anh và em thôi ! - Scorpio cười nham hiểm .

- Nè , anh lừa tôi sao ? - Gemini quay lại hỏi Scorpio .

- Sao em ngốc vậy ? - Scorpio búng vào trán Gemini .

- Nè! - Gemini ôm trán .

- Em chỉ được phép đáng yêu khi ở bên anh thôi đó ! - Scorpio ôm Gemini vào lòng .

- Tôi không th... - Gemini chưa kịp nói xong thì môi đã bị chặn lại .

Môi cô thật ngọt ! Scorpio khẽ nhấm nháp môi cô , chiếc lưỡi ma mị của anh quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô . Khi cảm thấy cô hết dưỡng khí thì anh mới lưu luyến rời môi cô kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội . ( au : viết cảnh này thật ngại quá đi ! ^///^ )

- Anh... - Gemini thở hổn hển .

- Anh yêu em , Gemini ! - Scorpio ôm chặt Gemini , thì thầm vào tai cô .

-------------------------------------------------------------

15. Chap 13 : Hiểu Lầm

# Sáng hôm sau :
Gemini trằn trọc trên giường . Cô suy nghĩ mãi về lời nói của Scorpio .

- mình có nên tin lời anh ta không ? - Gemini vò đầu bứt tai - nhưng mình không thể phản bội anh Aquarius được !

- GEMINI !!! - Leo đạp cửa bước vào

( cửa : T^T )

- Á ! Anh hai ! - Gemini giật mình ngồi bật dậy .

- Hôm qua em đến bữa tiệc tại nhà Uchida phải không ? - Leo gằn giọng .

- Sao anh hai biết vậy ? - Gemini ngạc nhiên .

- Hừ , em đọc đi ! - Leo đưa cho Gemini cái ipad .

- Cái...cái gì vậy nè ?! - Gemini bị sốc nặng - Cặp đôi trai tài gái sắc - Gemini và Scorpio cùng khiêu vũ ; Tiểu thư Gemini là bạn gái của thiếu gia Scorpio hay thiếu gia Aquarius ? ; Tình tay ba giữa thiên kim tiểu thư nhà Sakamaki và hai thiếu gia...

- Nhảm nhí ! - Gemini tức giận ném cái ipad đi . ( au : ipad a ~ T^T )

- Em định giải quyết thế nào đây ? - Leo liếc nhìn Gemini làm cho cô lạnh sống lưng .

- Em không biết nữa... - Gemini len lén nhìn Leo .

- Em hãy gọi Aquarius đến đây rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc . - Leo thở dài nói .

- Em phải Đi báo cho Scorpio biết đã !- Gemini nói rồi phóng vào WC .

- Con bé cứng đầu này ! - Leo xoa thái dương .

- Em sẽ về sớm thôi , anh hai đừng lo!-Gemini nói xong liền chạy vụt ra ngoài .

# tại tập đoàn Uchiha :

* cốc cốc *

- Mời vào ! - Scorpio lên tiếng .

- Nè , anh đọc báo chưa vậy ? - Gemini hỏi .

- Rồi - Scorpio thản nhiên trả lời .

- Vậy mà anh thản nhiên dữ vậy ? - Gemini cảm thấy muốn bùng cháy khi thấy cái bộ mặt thản nhiên của anh ta.

- Kệ bọn họ đi - Scorpio bước tới rồi ôm eo Gemini .

- Anh...

- Không lẽ em muốn nhưng điều trên báo biến thành sự thật ? - Scorpio nhếch môi cười đểu .

- Anh...Anh.... - Gemini lắp bắp .

- Anh Scorpio ! - một cô gái bước vào .

- Nhã Yên , sao em lại ở đây ? - Scorpio cười hiền nhìn cô gái kia .

- Anh đang bận sao ? - Nhã Yên mỉm cười hỏi ( au : về sau Nhã Yên sẽ die nên ta không giới thiệu nha =3= )

- Không có . - Scorpio mỉm cười xoa đầu Nhã Yên .

- Cô gái kia là ai vậy? - Nhã Yên chỉ Gemini .

- À , đây là Gemini , tiểu thư của tập đoàn Sakamaki . - Scorpio nói - hai người chờ anh ở đây nhé , anh ra ngoài một chút .

- Cô hãy tránh xa anh Scorpio ra ! - Nhã Yên lộ bộ mặt thật của mình .

- Cô nói gì vậy ? - Gemini khó hiểu .

- Scorpio là của tôi , cô hãy tránh xa anh ấy ra ! Sao cô cứ bám theo anh ấy vậy hả ? Trên thế giới này thiếu đàn ông cho cô bám theo hay sao chứ ? - ả hét lên .

* bốp *

- Cô không có quyền xúc phạm tôi như vậy ! - Gemini mất bình tĩnh tát ả ta .

- Cô dám tát tôi ? - Nhã Yên trừng mắt định tát Gemini nhưng ả nghĩ ra kế gì đó liền vờ ngã xuống .

- NHÃ YÊN ! - Scorpio đi vào thì thấy Nhã Yên đang ngã trên sàn .

Scorpio mất bình tĩnh tát mạnh vào má Gemini . Nhưng giọt máu từ khóe môi cô chảy xuống .

Gemini ngạc nhiên nhìn Scorpio .

- Em làm gì vậy hả ? - Scorpio tức giận nhìn Gemini .

- Hừ , trước khi làm gì thì hãy tìm hiểu sự việc . - Gemini nhàn nhạt nói rồi lau máu vương trên khóe môi . Cô lạnh lùng nhìn 2 người kia rồi đi ra ngoài .

------------------------------------------------------------

# tại biệt thự Sakamaki :

- Gemini , em về rồi sao ? - Aquarius từ trong phòng khách bước ra .

- Hức... - Gemini nhào vào lòng Aquarius mà khóc .

- Em sao vậy ? - Aquarius ngạc nhiên nhìn Gemini - Sao khóe môi em lại chảy máu ?

- Em sợ lắm... - Gemini run rẩy rúc vào lòng Aquarius .

- Đừng sợ . Anh sẽ bảo vệ em mà . - Aquarius ôm Gemini vào lòng - Kể cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra được không ?

- Ừm...

-------------------------------------------------------------

- Chết tiệt ! - Scorpio tức giận .

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Nhã Yên.

- Em rảnh không ? - Scorpio hỏi .

- Em rảnh . Có chuyện gì vậy anh ?

- Em đến biệt thự của anh nhé , anh có quà cho em này .

- Vâng , em qua ngay ! - Nhã Yên vui mừng .

Scorpio cười nguy hiểm .

- Nè , thả tôi ra ! - Nhã Yên vừa bước vào biệt thự thì đã bị hai vệ sĩ giữ lại .

- Ồ em đến rồi ư ? - Scorpio cười - Anh có cái này muốn cho em xem này ! - Nói xong anh bật video lên .

- Cái này... - ả xanh mặt .

- Đúng vậy ! Cái này là video từ máy quay an ninh ở phòng tôi . - Scorpio nói - Sao cô dám xúc phạm Gemini hả ? - Scorpio tức giận .

- Vì cô ta luôn bám theo anh . Cô ta là ai mà dám đi bên cạnh anh chứ ! Đúng là đ*** mà ! - ả nói .

* đoàng *

Một viên đạn găm vào đầu ả ta .

- Đó là cái giá cô phải trả khi động vào Gemini - Scorpio lạnh lùng nói - hai người hãy bán nội tạng của cô ta cho bọn chợ đen .

Nói xong Scorpio chạy ra ngoài rồi lái xe đến biệt thự Sakamaki .

------------------------------------------------------------

P/s : máu lười của ta nổi lên nên ta đăng chap hơi muộn . Xin lỗi mọi người nha T^T

16. Chap 14 : Coi Như Người Dưng

Khi vừa đến cổng biệt thự thì Scorpio thấy Aquarius từ trong biệt thự đi ra . Tay anh bất giác xiết chặt vô lăng . Khi Aquarius đi khỏi thì anh liền xuống xe rồi xem xét căn biệt thự .
( biệt thự Sakamaki * chỉ chỉ * )

* phóc *

Scorpio nhảy một phát là vào được biệt thự . ( au : bớ người ta !!! Có trộm!!! * la làng * / Scor : * bịt mồm au*

Im ngay !!! Ta giết giờ !!! / au : * im luôn * )

Anh đang đi vòng quanh biệt thự thì nghe thấy tiếng đàn violin phát ra trong vườn hoa . Anh tò mò đi theo tiếng nhạc phát ra . Khi đến nơi anh thấy Gemini đang ở đó . Ánh trăng như tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của cô .

Scorpio say đắm nhìn Gemini .

~ Tắt đi ngọn đèn để ánh trăng soi sáng

~ Quên đi lời ca để nhịp điệu lên cao

~ Giọng hát nhẹ nhàng , khiến cho tâm hồn tĩnh lặng

~ Dù tôi nhỏ bé , cũng có giấc mộng to lớn của riêng mình

Giọng hát trong trẻo của Gemini hòa cùng tiếng đàn violin thánh thót làm cho Scorpio mê mẩn . Anh khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận .

Tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại . Scorpio mở mắt ra thì thấy Gemini ngồi xuống thảm cỏ xanh , ôm mặt mà khóc . Lòng anh đau như cắt , anh chỉ muốn chạy đến ôm cô , an ủi cô .

- Gemini ? - một giọng nói vang lên .

Anh thấy một người con trai có màu tóc và màu mắt giống hệt cô chạy đến ôm cô vào lòng .

- Hức...hức...Anh hai...em...em... - Gemini nức nở .

- Ngoan nào , anh luôn ở bên em mà , em gái ! - Leo ôm chặt Gemini vào lòng .

Gemini cứ khóc như vậy cho đến khi cô mệt mỏi thiếp đi trong lòng Leo .

Cậu nhẹ nhàng bế cô vào biệt thự .

Đặt Gemini lên giường , Leo vuốt ve mái tóc bạch kim của cô .

- Anh sẽ không để em phải đau khổ nữa đâu . - Cậu hôn lên trán Gemini rồi đóng cửa đi ra ngoài .

* cạch *

Cửa sổ bỗng mở ra , một bóng đen nhảy vào phòng Gemini . Vâng , chắc mọi người cũng biết bóng đen kia là ai rồi phải không ? ( au : nửa đêm nửa hôm đột nhập vào phòng con nhà người ta . Tên biến thái !>.

Scorpio nhẹ nhàng tiến lại gần Gemini . Anh ngồi lên giường , tay vuốt ve khuôn mặt của cô , gạt đi những giọt nước mắt vương trên khóe mắt của cô .

- Anh xin lỗi em nhiều lắm , Gemini ! -Scorpio buồn rầu nói .

- Umh...đừng...đừng đánh tôi... - Gemini nhăn mày , tay nắm chặt cái chăn .

- Đừng sợ , có anh ở đây rồi ! - Scorpio ôm chặt Gemini , thì thầm bên tai cô .

Nghe thấy giọng nói quen thuộc , Gemini cảm thấy an tâm hơn , lông mày của cô từ từ dãn ra , khuôn mặt lại trở về với vẻ yên bình như trước .

Scorpio hôn nhẹ vào môi cô , anh định rời đi thì cô bỗng nắm tay anh , mắt cô vẫn nhắm chặt nhưng miệng khẽ nói :

- Đừng đi...

Scorpio quay lại rồi nhẹ nhàng nằm cạnh cô rồi ôm cô vào lòng . Cảm thấy có hơi ấm , cô rúc sâu vào trong ngực anh .

- Ngủ ngon , người anh yêu ! - Scorpio cười nhẹ , thì thầm vào tai cô .

# Sáng hôm sau :

Ánh nắng khẽ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp còn đang say ngủ . Cô nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra . Nhìn sang bên cạnh , cô không thấy ai cả .

- " không lẽ hôm qua mình mơ ngủ sao ? Rõ ràng mình cảm nhận được sự ấm áp và mùi bạc hà rất quen thuộc mà ? " - cô thầm nghĩ .

* ring ring *

Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên .

- Alo

- Gem , bạn nhất định phải đi shopping với mình đó ! - Libra nói - 15 phút nữa mình sẽ qua biệt thự nhà bạn nhé ! Bye ! - Libra nói xong liền cúp máy luôn .

- ... - Gemini ngơ ngác nhìn cái điện thoại trong tay .

- 15 phút nữa...oái ! Mình phải đi thay đồ thôi ! - Gemini phi vào WC .

10 phút sau cô đi ra .

( váy của Gemini * chỉ lên * )

- còn thừa 5 phút cơ mà . Mình chơi Cửu Âm thôi ! - Gemini bật gam trên điện thoại .

- Phù , cuối cùng cũng lên cấp rồi ! - Gemini reo lên .

- Chết ! Mình quên mất Libra ! - Gemini vội vàng chạy xuống phòng khách .

- S-a-k-a-m-a-k-i G-e-m-i-n-i - Libra gằn từng chữ - bạn làm gì mà lâu vậy hả ?

- Ahaha , mình xin lỗi mà ! - Gemini chắp tay .

- Hừ , mình tha cho bạn lần này đấy ! - Libra nói rồi kéo tay Gemini đi - giờ thì đi shopping thôi !

( váy của Libra * chỉ lên * )

- Oa , bọn mình mua được nhiều đồ chưa này ! - Libra vui vẻ .

Gemini chỉ biết cười trừ , cô liếc nhìn mấy người vệ sĩ đang khổ sở xách một đống tui đồ to nhỏ khác nhau .

- A... - bỗng Libra kêu lên .

- Có chuyện gì vậy Lib ? - Gemini hỏi .

- Tổng giám đốc Uchiha... - Libra ngập ngừng nói .

- Thì sao ? - Gemini khó hiểu hỏi .

- Thì... - Libra ấp úng .

- Tớ đâu có quen anh ta đâu . - Gemini thản nhiên nói rồi đi lướt qua Scorpio.

-------------------------------------------------------------

P/s : lịch đăng chap là thứ 6 và thứ 7 nha ~

17. Chap 15 : Vòng Quay Tình Yêu ?! Vòng Quay Xui Xẻo Thì Có !

_ Ảnh trên chỉ mang tính chất khoe trai đẹp :v
------------------------------------------------------------

- Nè , bạn đừng ngẩn người ra đó làm gì vậy ? Chúng ta đi tiếp thôi ! - Gemini nói .

- hả...ừ - Libra giật mình vội đi về phía Gemini . Khi đi ngang qua Scorpio Libra khẽ cúi người rồi vội vàng đi tiếp .

Scorpio không nói gì , anh lặng lẽ nhìn theo Gemini . Trong lòng anh dâng lên một cỗ đau đớn . Cô bảo không quen anh ư ? Sao cô lại có thể vô tình gạt bỏ mối quan hệ của hai người như vậy chứ ?

Cố giấu đi sự mất mát trong ánh mắt , anh quay người bước đi .

- anh nhất định sẽ làm em yêu anh một lần nữa ! - Scorpio lẩm bẩm .

Quay trở lại với Gemini và Libra .

- Nè , bạn vẫn ổn chứ ? - Libra lo lắng nắm tay Gemini .

- Bạn đừng lo . Một mình rất ổn mà ! - Gemini cố nở một nụ cười giả tạo .

Có lẽ nụ cười đó quá giống thật nên Libra mới thở phào nhẹ nhõm .

- Đằng kia có trò gì hay dữ vậy ? - Libra chỉ về phía đám đông đang bu lại .

- Chúng ta ta đó xem ! - Gemini kéo Libra .

- " Vòng quay tình yêu " - Libra nói - cũng hay đó chứ ! Chúng ta chơi thử đi !

- Tùy bạn - Gemini hờ hững nói .

- A , xin chào hai cô gái xinh đẹp ! Hai cô muốn thử vận may tình yêu của mình không ? - chủ gian hàng vui vẻ hỏi .

- Chơi thế nào vậy ạ ? - Libra hỏi .

- các cô phải lấy được quả bóng màu vàng trong cái hộp đen này , nếu lấy được quả bóng màu vàng đó thì cô sẽ được thưởng một vé đi ăn tại nhà hàng Star cùng một chàng trai lấy được quả bóng màu vàng khác . - người chủ gian hàng nói.

- Tôi hiểu rồi . - Libra nói - Gemini , chơi với mình nhá ?

- Anh Aquarius sẽ giết mình mất ! - Gemini cười khổ .

- Anh đấy không biết đâu . Với lại chắc gì đã trúng . - Libra nài nỉ .

- Thôi được rồi , mình sẽ chơi . - Gemini thở dài .

- Haiz , mình không lấy được rồi ! - Libra giơ quả bóng màu trắng lên .

- Đừng buồn . - Gemini vỗ vai Libra .

- Bạn chơi đi . - Libra hối thúc .

- Uhm .

- A...Gemini...bạn... - Libra ấp úng chỉ vào quả bóng trên tay Gemini .

-... - Gemini thì sốc đến nỗi không nói được gì .

- Ồ , cô gái này được thần may mắn phù hộ rồi . Mấy tuần nay chẳng ai lấy được quả bóng màu vàng đó cả ! - chủ gian hàng trầm trồ .

- " Tại sao hả trời ? " - Gemini than thở.

- Cô sẽ đi ăn cùng với...

- Tôi - một giọng nói lạnh lùng vang lên .

Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói .

- TÔI KHÔNG ĐI !!!! - Gemini hét lên khi nhìn thấy người kia .

- ... - người kia không nói gì , chỉ lẳng lặng kéo tay Gemini đi .

- Nè , anh làm gì vậy hả ? - Gemini cố gỡ tay ra .

Người kia vẫn im lặng , hắn ép Gemini vào tường , cúi đầu xuống thì thầm vào tai cô :

- Nếu em không đi thì anh sẽ hủy hợp đồng với tập đoàn Tsukiyomi .

- Anh...Anh không được làm như vậy!- Gemini trừng mắt .

- Tùy vào quyết định của em thôi ! - Hắn nhếch môi .

- Hừ , được thôi - Gemini bất mãn nói .

- Ngoan lắm ! - Hắn ta xoa đầu Gemini- giờ thì quay lại thôi - Hắn ta kéo tay Gemini đi.

- Gemini ! - Libra thấy Gemini thì chạy tới - Bạn ổn chứ ?

- Mình sẽ đi ăn cùng hắn ! - Gemini nghiến răng nói .

- Hả ???

- Tối mai , 7h30 - Gemini quay lại nói với hắn ta rồi kéo Libra đang sốc nặng đi xuống bãi đỗ xe .

- Cô ơi , cô chưa lấy vé mà ? - chủ gian hàng gọi với theo .

- Không cần . Ông cứ giữ đi ! - người kia nói .

- Cảm ơn tổng giám đốc Uchiha ạ . - chủ gian hàng phấn khởi nói .

Scorpio chỉ mỉm cười nhìn theo bóng Gemini ...

- Nè , sao bạn lại nhận lời chứ ? - Libra hỏi .

- Hắn ta sẽ hủy hợp đồng với tập đoàn Tsukiyomi nếu mình không đồng ý - Gemini tức giận nói - Mình chưa thấy có người nào vô sỉ như hắn ta cả ! Thật tức chết mà !!!

- Hạ hỏa , hạ hỏa ! - Libra lấy tay quạt quạt .

- " Vòng quay tình yêu?! Có mà vòng quay xui xẻo thì có ! " - Gemini bực bội rủa thầm .

-------------------------------------------------------------

_ P/s : ta thấy chap này không hay cho lắm T^T

18. Chap 16 : Lễ Đính Hôn - Bữa Ăn Cuối Cùng

Tối hôm sau :
Một chiếc siêu xe Porsche đỗ trước cổng biệt thự Sakamaki . Một chàng trai mang trên mình khí chất cao ngạo từ trông xe bước ra . Anh mỉm cười khi nhìn thấy cô gái đang đi về phía mình .

- Anh đến muộn 2 phút ! - Gemini khó chịu nói .

- Em tính từng phút để được gặp anh sao ? - Scorpio cười tà mị .

- Không có ! - Gemini phản bác , mặt cô ửng hồng trông rất dễ thương .

- Thật sao ? - Scorpio thu hẹp khoảng cách giữa hai người .

- C-chúng ta đi thôi ! - Gemini đỏ mặt đẩy Scorpio ra .

- Được rồi , mời tiểu thư ! - Scorpio mở cửa xe ra rồi trịnh trọng mời Gemini .

- Cảm ơn thiếu gia ! - Gemini mỉm cười vào trong xe . ( au : hai người đóng kịch giỏi thế ! Sao không đi làm diễn viên đi ? / Scor + Gem : im lặng đê ! / au : hứ ! )

# tại nhà hàng Star :

Một đôi nam nữ bước ra từ chiếc siêu xe làm cho những người có mặt ở đó không thể dời mắt . Người nữ toát ra khí chất thanh cao nhưng không kém phần quyến rũ , người nam thì mang một vẻ đẹp yêu nghiệt , khí chất cao ngạo toát ra từ anh làm cho mọi người có phần kiêng nể . ( au : nói tóm lại là hai người này rất hợp nhau ! / Gem : * lườm * / au : * đổ mồ hôi * )

( au : váy của Gemini * chỉ lên * )

( au : xe của Scorpio * chỉ chỉ * )

- Chủ tịch Uchiha , xin mời đi hướng này ! - một người tiếp tân lên tiếng .

- mời tiểu thư ! - Scorpio kéo ghế .

- Cảm ơn thiếu gia ! - Gemini nhấn mạnh hai từ cuối .

- Không có gì! - Scorpio chỉ cười rồi ngồi đối diện Gemini .

- Xin mời gọi món ! - người phục vụ đưa cho hai người menu .

- cho tôi món này , món này và món này - Gemini nói với người phục vụ .

- Tôi giống cô ấy . À , cho tôi một chai rượu vang nữa ! - Scorpio nói .

- Vâng , xin hai người chờ một chút - người phục vụ cúi người rồi bước đi .

Gemini trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ .

Cô nhớ lại nhưng gì Aquarius nói lúc sáng nay .

" - Gemini , anh nói chuyện với em một chút nhé ? - Aquarius nói .

- Vâng , anh nói đi ạ - Gemini tò mò

- Anh yêu em , Gemini ! - Aquarius nghiêm túc nói .

- Em biết mà ! - Gemini mỉm cười

- Em...sẽ lấy anh chứ ? - Aquarius quỳ xuống , anh mở một hộp nhung đỏ ra rồi đưa tới trước mặt Gemini .

- Em... - Gemini lúng túng .

Cô nhìn khuôn mặt mong chờ của Aquarius .

- Anh biết câu trả lời của em rồi mà - Gemini cố nở một nụ cười .

- Anh biết . Nhưng anh muốn chính em nói ra cơ - Aquarius mong chờ nhìn Gemini .

- Em...đồng ý ! - Gemini mỉm cười nói nhưng sâu thẳm trong trái tim cô cảm thấy không cam tâm .

- Cảm ơn em , cảm ơn em đã chấp nhận anh ! - Aquarius vui mừng ôm cầm lấy Gemini .

-... - Gemini không nói gì , cô chỉ lặng lẽ ôm Aquarius .

- Tuần sau chúng ta sẽ đính hôn , được chứ ? - Aquarius hỏi .

- sớm vậy anh ? - Gemini sửng sốt .

- cưới vợ là phải cưới liền tay mà ! - Aquarius mỉm cười hạnh phúc .

- Ừm - Gemini cười tươi nhìn Aquarius . Cô sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình , phải không ? "

- Nè , em ổn chứ? - Scorpio thấy Gemini trầm tư thì lo lắng hỏi .

- A...tôi...tôi ổn - Gemini trả lời .

- Em...có chuyện buồn sao ? - Scorpio hỏi .

- Chủ tịch Uchiha - Gemini bỗng nhiên nghiêm túc - Đây có lẽ sẽ là bữa ăn cuối cùng của chúng ta .

_ta cắt đoạn tại đây

~~-------------------------------------------------------------

19. Chap 17 : Mất Tích ?!

# lảm nhảm xíu :
.

.

.

.

.

.

Muahahaha !!!! Cuối cùng thì em cũng về với đội của chị rồi !!! Húuuu !!! Sau bao ngày ngóng chờ mỏi cổ thì ta cũng " giựt " được em Tử Thần và Thiên Sứ Trắng * chỉ lên * Ba má ơi !!! Con vui quá điii !!! Yeahhhh !!! Khụ...khụ... Lảm nhảm đủ rồi , vào truyện thôi !

-------------------------------------------------------------

- Tại sao ? - Scorpio sửng sốt .

- Ngày mai tôi và anh Aquarius sẽ đính hôn rồi cùng nhau sang Paris . - Gemini từ tốn nói - tôi hy vọng anh sẽ đến dự lễ đính hôn của tôi . Dù gì thì anh cũng là đối tác làm ăn của anh Aquarius .

-... - Scorpio nghe vậy thì có chút giật mình và đau khổ nhưng anh cố đè nén xuống , mỉm cười nhìn cô .

- Anh nhất định sẽ đến .

- Ừm - Gemini có chút thất vọng nhưng cô vẫn một mỉm cười .

- " Em chỉ có thể thuộc về anh thôi ! " - Scorpio thầm nghĩ .

Bữa tối nặng nề cũng qua đi .

- Để anh đưa em về ! - Scorpio đề nghị.

- Vậy phải phiền anh rồi ! - vì uống hơi nhiều rượu nên cô cũng đã hơi say .

Trong xe hai người đều im lặng và chìm trong suy nghĩ của riêng mình .

Scorpio thì đang suy tính xem làm cách nào để đưa cô về bên anh còn Gemini thì đang suy nghĩ về Scorpio .

- " không ! Người mình yêu là anh Aquarius chứ không phải là Scorpio!"- cô lắc đầu để cho suy nghĩ đó bay đi .

Scorpio liếc nhìn cô . Anh khẽ mới mỉm cười khi nhìn thấy hành động của cô . Gemini đáng yêu như vậy thì sao anh có thể buông tay được chứ ?

- Đến nơi rồi Gemini ! - Scorpio quay sang thì thấy Gemini đang say ngủ .

Anh khẽ vuốt ve mái tóc của cô . Khi cô ngủ trông giống như một thiên sứ vậy ( au : vậy khi thức thì giống ác quỷ à ? / Scorp : Mi im đê ! * cầm súng*/ au : vâng...Vâng ạ * run * )

Không kìm được lòng anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Gemini . Bỗng nhiên Gemini mở mắt . Lưỡi cô nhẹ nhàng cuốn lấy chiếc lưỡi của anh là Scorpio rất bất ngờ . Tay cô choàng qua cổ anh để thu hẹp khoảng cách giữa anh và cô . Scorpio ôm chặt eo của cô , nhiệt tình đáp trả . Một lúc lâu sau hai người mới lưu luyến rời môi nhau .

- Tôi...tôi nghĩ là tôi yêu anh mất rồi ! - Gemini ôm Scorpio , thì thầm vào tai anh .

- Nếu em yêu anh thì sao lại đính hôn ? - Scorpio ôm chặt Gemini .

- Vì tôi nợ anh Aquarius quá nhiều rồi! - Gemini dụi đầu vào lồng ngực của Scorpio .

- Ngốc ! Em hi sinh hạnh phúc của mình để trả ơn cho anh ta sao ? - Scorpio gầm nhẹ .

- Tôi chỉ có thể làm vậy để trả ơn cho anh ấy thôi ! - Gemini cười buồn - Thôi cũng muộn rồi , tôi và nhà đây ! - Gemini mở cửa xe bước xuống thì Scorpio kéo tay cô lại .

- Em...Sẽ không hối hận chứ ?

- Tôi... - Gemini khẽ nhắm mắt - Tôi không biết nữa .

- Em không biết ? Anh sẽ giúp em ! - Nói xong anh lái xe đi .

Gemini thẫn thờ nhìn theo .

- Gemini ? - một giọng nói vang lên .

- Anh hai .

- Sao em về muộn vậy ? - Leo lo lắng hỏi .

- Em mệt mỏi quá anh hai à ! - Gemini khẽ dựa vào Leo .

- Để anh bế em lên phòng .

* cạch *

Leo đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô .

- Ngày mai sẽ là ngày vô cùng quan trọng đó . Em nghỉ ngơi đi nhé ! - Nói xong cậu hôn lên trán Gemini rồi đi ra ngoài .

Gemini trằn trọc , cô suy nghĩ mãi về lời nói của Scorpio .

- Mình...Sẽ không hối hận , phải không ? - Cô tự hỏi chính mình .

------------------------------------------------------------

# sáng hôm sau :

- tiểu thư à , dậy đi nào ! - nana khổ sở gọi Gemini dậy .

- ưm ~ cho chị ngủ một chút đi ~ - Gemini mơ màng nói .

- Nếu không muốn bị tới muộn trong lễ đính hôn của em thì dậy ngay cho anh ! - Leo bước vào nói .

- Lễ đính hôn...Á !!! - Gemini la toán lên rồi phóng vào WC .

Phải " vật lộn " với mấy người hầu tầm 30 phút thì cô bước ra .

( au : váy của Gemini * chỉ lên * )

- tiểu thư đẹp quá ! - Mấy người hầu gái khen ngợi .

- Đi đến biệt thự Tsukiyomi thôi ! - Leo nói rồi dắt tay Gemini ra xe .

- Em hồi hộp quá à ! - Gemini nói .

- Bình tĩnh . Hôm nay chỉ là lễ đính hôn thôi mà ! - Leo trấn an Gemini .

* Kétttt *

Leo phanh gấp khi thấy một chiếc xe ô tô chắn trước .

Một đám người áo đen tiến lại xe của bọn họ .

- Nè , mấy người làm gì vậy hả ? Thả tôi ra...ưm...ưm - Gemini bị đám người đó bắt đi .

- Mấy người làm gì vậy , thả em gái tôi ra ! - Leo vùng vẫy thì bị bọn chúng làm bất tỉnh .

- ưm... - Gemini khẽ mở mắt .

- Tỉnh ? - một giọng nam trầm ấm vang lên .

- Anh là ai ? - Gemini phòng bị .

_ ta xin phép cắt đoạn ở đây ạ :)

_________________________________________

20. Chap 18 : Em Phải Sống Thật Tốt Nhé...

- Anh là ai ? - Gemini phòng bị .
- Cô sẽ sớm biết thôi ! - Hắn ta cúi xuống thì thầm vào tai cô .

- Thả tôi ra !!! - Gemini hét lên .

- La hét cũng vô dụng thôi ! Không ai nghe thấy cô hét đâu ! - Hắn ta nở nụ cười ác quỷ .

- Sao anh lại bắt tôi ? - Gemini bình tĩnh lại , lạnh lùng hỏi .

Hắn ta thoáng ngạc nhiên . Cô gái này thật thú vị !

- Bí mật ! - Hắn ta thần bí nói .

- " không lẽ anh ta bắt mình để moi nội tạng bán ? Hay anh ta bán mình ra nước ngoài ? Hay anh ta là tên bắt cóc tống tiền ? " - Gemini nghĩ thầm .

( au : sắp chết tới nơi rồi mà còn ở đó nghĩ linh tinh ! / Gem : ta không dễ chết như vậy đâu ! * tự tin * / au : không còn gì để nói ! -_- )

Hắn ta không thấy cô nói gì thì cảm thấy kì lạ . Cô ta không sợ sao ?

- Ê , cô không sợ à ? - Hắn ta hỏi .

- Sao tôi phải sợ ? - Gemini khó hiểu .

- Cô...Cô thật thú vị đó ! Thảo nào anh ta yêu cô tới vậy ! - Hắn ta nói .

- hở... - Gemini ngơ ngác không hiểu .

- Cô ở yên đây nhé ! - Hắn ta búng vào trán cô rồi đi ra ngoài .

- Hừ , bị trói thế này thì không ở đây thì ở đâu ? - Gemini lầm bầm .

Hắn ta nghe thấy nhưng không nói gì , chỉ nhếch môi rồi đóng cửa đi ra ngoài .

-------------------------------------------------------------- Cái gì ? Gemini bị bắt cóc ? - Khi nghe Leo thuật lại chuyện xảy ra thì Aquarius cùng mọi người đều sửng sốt cùng lo lắng .

Scorpio tức giận , tay anh nắm chặt lại. Kẻ nào cả gan dám bắt cô chứ ? Anh mà tìm được hắn thì hắn sẽ không toàn mạng trở về đâu !

* tút tút *

Điện thoại của Scorpio vang lên .

- Ai vậy ? - Scorpio khó chịu nói .

- Hey , có cần phải lạnh lùng như vậy không hả ? - một giọng nói mang vẻ đùa cợt vang lên .

- Ồ , anh rảnh đến nỗi gọi điện cho tôi sao , bang chủ Dark ? - Scorpio khó chịu nói .

- Tôi có bất ngờ cho anh mà . - Dark ra vẻ vô tội .

- Bất ngờ ? - Scorpio nhíu mày , anh cảm thấy có gì đó không ổn .

- Nè , anh...Anh làm gì vậy hả ? - một giọng nói vang lên .

Scorpio chết lặng . Giọng nói này...là của Gemini .

- Khốn khiếp ! Tên Dark kia sao ngươi dám bắt Gemini hả ? - Scorpio bây giờ chỉ muốn giết chết tên Dark đó .

- Hey , bình tĩnh đi bang chủ Scorpio. - Dark nói - Nếu anh muốn gặp lại cô ấy thì hãy tự đến mà cướp người . - Hắn ta cười nham hiểm .

- Ngươi...chết tiệt ! - Scorpio tức giận ném cái điện thoại đi .

- Anh biết Gemini ở đâu ? - Aquarius đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của Scorpio .

Scorpio không nói gì . Aquarius mất kiên nhẫn , anh nắm cổ áo của Scorpio , tức giận nói :

- Cô ấy đang ở đâu ?

- Anh đi cùng tôi chứ ? - Scorpio nhàn nhạt hỏi .

- Đi ? - Aquarius khó hiểu .

- Đi cứu Gemini . Anh đi chứ ? - Scorpio hỏi .

- Được !

Một lúc sau chiếc xe của Scorpio đã dừng lại tại biệt thự Night . Hai người vừa bước vào đến sân thì đã có hàng chục tên vệ sĩ lao ra .

- Anh biết võ chứ ? - Scorpio hỏi .

- biết .

- Vậy anh hãy thu hút sự chú ý của bọn chúng , tôi sẽ vào cứu Gemini .

- Được .

Scorpio xông vào dẹp đám người đang cản đường mình . Đám còn lại thì đã có Aquarius sử lý .

- Gemini !!! - Scorpio chạy quanh biệt thự tìm Gemini .

- Chào bang chủ Scorpio - một giọng nói vang lên .

Scorpio quay lại , anh thấy tên Dark kia đang ôm Gemini .

- Thả cô ấy ra !!! - Scorpio tức giận .

- ưm...ưm... - Gemini cố gắng thoát ra khỏi Dark .

- Suỵt ! Yên nào ! - Dark mỉm cười nhìn Gemini .

Đáp lại hắn là cái trừng mắt của cô và lửa giận đang bùng phát của Scorpio .

- Cô ấy không làm gì sai cả . Thả cô ấy ra ! - Scorpio gần như cầu xin .

- Ồ , bang chủ bang thế giới ngầm lớn nhất thế giới đang cầu xin tôi sao ? - Hắn ta châm chọc .

- Anh phải trả giá vì đã sát hại cha mẹ tôi ! - Hắn ta giơ súng về phía Scorpio và

* đoàng *

- KHÔNG !!! - Gemini hét lên .

- Anh... - Scorpio sửng sốt nhìn người đã đỡ đạn thay cho mình .

- Anh Aquarius !!! - Gemini đẩy Dark ra rồi chạy về phía Aquarius .

- Anh Aquarius !!! Hức...hức... - Gemini quỳ xuống ôm Aquarius .

- Gemini... - Aquarius gắng gượng nói - Em nhất định phải sống hạnh phúc đó! - Nói xong anh trút hơi thở cuối cùng .

- Không !!! Đừng bỏ em mà !!! - Gemini òa khóc ôm lấy thân thể đã lạnh dần của Aquarius .

* rầm *

Cánh cửa bỗng bị đá văng ra . Taurus và hàng chục vệ sĩ bước vào .

- Bắt lấy hắn ! - Taurus ra lệnh cho vệ sĩ .

- Gemini... - Scorpio khẽ chạm vào vai cô .

- hức...hức...

- Đừng khóc , anh ấy không muốn em khóc như vậy đâu . - Scorpio khuyên nhủ .

- Taurus - Scorpio gọi

- Tôi hiểu rồi - Taurus mang thi thể của Aquarius đi .

- Gemini...Anh xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm... - Scorpio ôm chặt cô .

Gemini mệt mỏi thiếp đi trong lòng Scorpio...

-------------------------------------------------------------

21. Chap 19 ( End ) : Mãi Mãi Bên Nhau

# 3 năm sau :
Một cô gái cầm bó hoa cúc tím đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo . Cô gái mang vẻ đẹp cao quý , kiêu sa . Cô khẽ cười rồi quỳ xuống đặt bó hoa trên ngôi mộ .

- Em đến thăm anh nè , Aquarius ! - Gemini vuốt ve bức ảnh trên ngôi mộ.

Cô nhớ rất rõ ngày hôm đấy , ngày mà Aquarius rời xa cô . Dù các bác sĩ đã cố hết sức nhưng bọn họ cũng chỉ bất lực lắc đầu. Cô rơi vào khủng hoảng , nhờ có anh hai và Libra ở bên động viên nên mấy tháng sau cô đã trở lại là một người vui vẻ , lạc quan vì cô biết rằng Aquarius sẽ không muốn cô buồn rầu mãi đâu . Cũng từ ngày hôm ấy cô không gặp lại Scorpio nữa , cứ như là anh chưa hề xuất hiện trong cuộc đời cô vậy . Anh Taurus bảo rằng Scorpio sẽ đi khỏi nơi này một thời gian nhưng tại sao anh không nói không rằng mà bỏ đi chứ ?

Gemini thở dài . Cô mỉm cười nhìn ngôi mộ :

- Em về nhé anh Aquarius . Tháng sau em sẽ đến thăm anh .

Khi bóng cô khuất hẳn thì một bóng đen xuất hiện mỉm cười nhìn theo cô .

- Chờ anh nhé , Gemini !

------------------------------------------------------------

# Tại sân bay Zodi :

- Gemini !!! - Libra lao tới ôm chầm lấy Gemini .

- Thả mình ra...Mình...không thở...được... - Gemini khó nhọc nói .

- Xin lỗi bạn nha , tại mình nhớ Gem quá à ! - Libra nũng nịu nói .

- E hèm ! Hai người đừng bơ tôi như vậy có được không ? - Taurus mếu máo .

- Ui , xin lỗi chồng yêu nha ! - Libra ôm cánh tay của Taurus .

- Hai người định bao giờ mới cho tôi bế cháu đây ? - Gemini mỉm cười tinh nghịch nhìn cặp vợ chồng kia .

- Sắp rồi , em khỏi phải lo ! - Taurus ôn nhu nhìn Libra làm cô đỏ mặt lên .

- Ế ?! Không lẽ cậu... - Gemini vui mừng nắm tay Libra .

-MÌnh có em bé rồi - Libra mỉm cười xoa bụng .

- Oa , mình sắp được làm cô rồi ! - Gemini vui mừng ôm chầm lấy Libra .

- Nào , chúng ta đi thôi ! - Taurus lên tiếng .

- Vâng !

------------------------------------------------------------

- A , bọn mình có bất ngờ cho bạn đó!- Libra thần bí nói .

- Bất ngờ ? - Gemini tò mò .

- Tí nữa về đến biệt thự thì bạn sẽ biết! - Libra nói .

# Tại biệt thự Moon :

- Sao bạn lại kéo mình vào đây chứ ? - Gemini quay lại hỏi Libra nhưng không nhìn thấy cô đâu .

- Libra ? Bạn đâu rồi ? - Gemini gọi .

- Á... - bỗng cô bị kéo về phía sau . Cả người cô đập vào một lồng ngực rắn chắc .

- Anh... - Gemini ngẩng đầu lên . Ngạc nhiên chính là từ để diễn tả tâm trạng của cô bây giờ .

- Ngạc nhiên chưa ? - người đó mỉm cười nhìn cô .

- Hức...tên đáng ghét ! Sao anh còn quay về làm gì chứ ?...hức...hức... - Gemini đánh vào lồng ngực người kia.

- Xin lỗi...thực sự xin lỗi em... - người đó mặc kệ cô đánh vẫn ôm chặt cô vào lòng .

- Hức...tên Scorpio đáng ghét ! Anh quá đáng lắm , anh biết không ? - Gemini khóc nức nở , hai tay không ngừng đánh vào ngực Scorpio .

- Đừng khóc mà , anh xin lỗi ! - Scorpio là nước mắt cho cô .

- Anh...ưm... - Cô chưa kịp nói xong thì môi đã bị chặn lại .

Scorpio mút mát đôi môi ngọt ngào của cô . Nụ hôn của anh mang theo sự nhớ nhung cùng chiếm hữu . Gemini chỉ biết tựa vào ngực Scorpio mà mặc cho anh điên cuồng hôn .

- Gemini... - Một lúc sau , Scorpio buông tha cho đôi môi của cô , khẽ nói - Em lấy anh nhé ? - Scorpio quỳ xuống , anh mở một chiếc hộp nhung đỏ ra đưa trước mặt cô .

- ... - Gemini xúc động không nói lên lời .

- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em , quan tâm , chăm sóc và bảo vệ em . Em lấy anh nhé ? - Scorpio ôn nhu nhìn Gemini .

Em đồng ý ! - Gemini xúc động ôm chầm lấy Scorpio .

--------------------,-,-,-----------------------------------

Mấy tuần sau hôm lễ của Scorpio và Gemini được diễn ra hết sức long trọng .

- hôn nay em rất đẹp đó , em gái ! - Leo mỉm cười nhìn Gemini .

- Anh hai cũng rất bảnh trai nha ! - Gemini cười tươi .

- mời cô dâu vào lễ đường ! - giọng nói của cha sứ vang lên .

Gemini khoác tay Leo bước vào lễ đường .

( váy cưới của Gemini * chỉ lên * )

Gemini hồi hộp nhìn Scorpio đang mỉm cười với mình . Hôm nay Scorpio rất đẹp trai nha ! Anh mặc một bộ vét đuôi tôm màu trắng ,mái tóc xanh biển được vuốt lên làm toát ra khí chất yêu nghiệt của anh .

- Cậu mà làm em gái tôi tổn thương thì đừng trách tôi ! - Leo cảnh cáo rồi nhẹ nhàng đặt tay Gemini vào tay Scorpio .

- Tiểu thư Gemini cô có đồng ý lấy chủ tịch Scorpio làm chồng không ?

- Tôi đồng ý !

- còn chủ tịch Scorpio...

- Tôi đồng ý !

- Hai người có thể hôn nhau !

Mọi người vỗ tay chúc mừng cho đôi uyên ương .

- Anh có một bất ngờ cho em đó ! - Scorpio ôm eo Gemini .

- Bất ngờ ? - mắt Gemini sáng lên .

- Chào em , Gemini ! - một giọng nói trầm ấm vang lên .

- Anh...Anh Aquarius ? - Gemini xúc động - Anh...không thể nào !

- Anh là người thật 100% đấy ! - Aquarius mỉm cười nói .

- Tại sao ? Rõ ràng em đã thấy anh...

- Scorpio đã đưa anh sang Mỹ để điều trị . - Aquarius nói .

Gemini nhìn Scorpio .

- Anh ta muốn anh giữ bí mật ! - Scorpio nhún vai .

- chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé ! Bây giờ hai người phải " động phòng " chứ? - Aquarius trêu chọc .

- Đúng vậy nha ! Vợ yêu chúng ta đi "động phòng" thôi ! - Scorpio cười tà mị , kéo Gemini đang ngơ ngác vào căn phòng đã được chuẩn bị trước .

- Chúng ta bắt đầu thôi ! - Scorpio ép chặt Gemini lên giường và...

Và...

Và....

Và...

Và họ đã...

Đã...

Làm gì thì au không biết à nha :)

-------------------------------------------------------------

Gemini tựa đầu vào lồng ngực của Scorpio .

- Em yêu anh , Scorpio .

- Anh yêu em , bây giờ và mãi mãi sẽ yêu em , Gemini !

----------------------The End---------------------

-

22. Chap 20 ~ Ngoại Truyện : Đêm Động Phòng Của Hai Người ( H )

CẢNH BÁO : - CHAP NÀY SẼ CÓ CẢNH H NÊN MỌI NGƯỜI HÃY CHUẨN BỊ MẤY BỊCH MÁU VÀ ĐIỆN THOẠI ĐỀ PHÒNG MẤT MÁU QUÁ NHIỀU THÌ SẼ GỌI 115^^ .
- ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TA VIẾT H NÊN CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA CHO Ạ ! ^^

_________________________________________-------------------------------------------------

Scorpio đè Gemini xuống chiếc giường kingsize , một tay giữ hai tay cô , một tay cởi từng bộ đồ trên người cô . Anh nhẹ nhàng nhấm nháp môi cô làm cô rên lên , chiếc lưỡi ma mị nhân cơ hội đó mà luồn vào trong khoang miệng thơm tho , cuốn lấy chiếc lưỡi vụng về của cô . Một lúc sau anh mới lưu luyến tách rời đôi môi ngọt ngào của cô . Anh di chuyển xuống phần cổ trắng mịn , khẽ gặm cắn để lại một dấu hôn đỏ . Bàn tay không yên phận xoa nắn một bên ngực của cô làm cô rên nhiều hơn .

- Ưm...Dừng...dừng lại đi... - Gemini rên lên .

- Vợ yêu à , hôm nay là ngày động phòng của chúng ta mà . - Scorpio cười nham hiểm nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Gemini . Anh đã chờ khoảng khắc này rất lâu rồi , sao có thể dễ dàng dừng lại được chớ .

Scorpio di chuyển xuống bầu ngực trắng no đủ của cô . Anh ngậm lấy một bên ngực khẽ cắn mút . Gemini khẽ run rẩy vì khoái cảm mà Scorpio tạo ra , hông cô theo đó cũng rướn lên đầy kích thích . Anh thả hai tay cô ra . Bàn tay theo đó di chuyển xuống phần eo thon nhỏ của cô rồi khẽ vuốt ve nó làm cô càng phát ra nhiều tiếng rên rỉ hơn nữa . Sau một hồi vuốt ve eo cô , tay anh di chuyển xuống hạ bộ . Ngón tay của anh nhẹ nhàng luồn vào trong hoa kính ẩm ướt của cô , khẽ khàng mơn trớn làm cô trở nên tê dại , mật dịch tiết ra ngày càng nhiều . Scorpio không chịu nổi nữa . Anh nhanh chóng thoát hết ý phục của chính mình . Gemini đỏ ửng mặt khi nhìn thấy thân hình chuẩn không cần chỉnh của anh , máu hủ nữ của cô nổi lên . Nếu anh cùng với một tiểu mĩ thụ thì...Chậc chậc , tội lỗi quá ^///^

- Vợ yêu đang nghĩ gì vậy ? - Scorpio khẽ hôn lên môi Gemini .

- A...Ha , ha...Không có gì đâu ạ... - Gemini lúng túng cười hề hề .

- Vậy chúng ta tiếp tục ! - Anh khẽ nâng eo của cô lên và từ từ đưa " bảo bối " của mình vào trong mật động của cô .

- Ưm...đau... - Gemini khẽ nhăn mặt , một giọt nước mắt khẽ rơi xuống .

- Vợ yêu , sẽ hết đau nhanh thôi ! - Scorpio an ủi , hôn lên đôi môi của cô .

Khi cảm thấy cô đã quen với " bảo bối " của mình , anh nhẹ nhàng di chuyển . Từng đợt khoái cảm ùa về làm Gemini vô thức rên lên . Scorpio bị hoa kính ấm áp của cô làm cho mê mẩn , anh vận động ngày càng nhanh hơn , mỗi cú thúc của anh làm cho Gemini cảm thấy tê dại . Cuối cùng một dòng chất lỏng nóng rực phun vào tân sâu bên trong cô . Scorpio ôm chặt lấy Gemini đang mê man vào lòng .

- Anh vẫn muốn nữa , vợ yêu ạ ! - Anh thì thầm vào tai cô .

- Hả ?! - Chưa để Gemini nói hết câu anh đã đè cô xuống , tiếp tục trận chiến mới .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Sáng hôm sau :

Ánh nắng khẽ chiếu vào căn phòng màu xám ma mị . Trên chiếc giường kingsize , hai thân anh đang ôm nhau say ngủ . Chàng ôm eo cô gái đang rúc sâu trong lòng mình , trên mặt anh hiện lên vẻ thỏa mãn ( au : ăn sạch người ta như vậy thì không thỏa mãn mới lạ =_= ) . Cô gái khẽ mở mắt . Cô ngước lên nhìn chàng trai đang ôm mình vào lòng .

- Còn sớm mà ! Ngủ tiếp đi vợ yêu ! - Chàng trai xiết chặt cô gái vào lòng .

- Nhưng...

- Sẽ không ai làm phiền chúng ta đâu , em yêu tâm đi ! - anh nhìn cô đầy sủng nịnh rồi hôn lên trán cô .

Gemini cảm thấy cơn buồn ngủ từ đâu ùa tới , cô rúc sâu vào ngực Scorpio rồi nhắm mắt lại .

Lần thứ hai cô tỉnh lại là đã gần 9h sáng rồi . Cô nhìn người bên cạnh vẫn đang say ngủ . Bàn tay mềm mại của cô vuốt ve khuôn mặt của anh . Bỗng nhiên anh mở mắt . Cô giật mình rút tay lại .

- Em dậy rồi sao ? - Scorpio nắm tay cô rồi hôn lên môi cô .

- Vâng... - Gemini hơi ngượng ngùng .

Scorpio nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô liền nuốt khan .

- Vợ yêu à ! Anh muốn " ăn sáng " - Scorpio cười nham hiểm .

- Dạ ?! Ăn sáng ?! - Gemini chưa kịp hiểu ý của Scorpio thì đã bị anh đè xuống giường . Phải đến gần 11h anh mới tha cho cô .

- Anh...anh...tối qua vẫn chưa đủ với anh sao ? - Gemini khẽ mắng .

- Tối qua chúng ta làm mới có 7 lần thôi à ! Sao đủ được chứ ? - Scorpio thản nhiên nói . ( au : what?! 7 lần mà vẫn chưa đủ ?! O.0 )

- Anh...anh...anh... - Gemini lắp bắp .

- Chúng ta đi tắm thôi ! - Nói xong Scorpio bế Gemini vào phòng tắm...

------------------------------------------còn tiếp-----------------------------------------------------------

23. Chap 21 ~ Ngoại Truyện : 2 Bảo Bối Đáng Yêu

- Aaaaaa!!! - Tiếng hét " thánh thót " vang vọng cả căn biệt thự ScorGem .
- Vợ yêu , có chuyện gì vậy ? - Scorpio vội chạy đến chỗ phát ra tiếng hét .

- Oa...oa... - Gemini khóc nức nở , tay giơ que thử thai về phía Scorpio .

- A...Anh sắp được làm bố rồi !!! - Scorpio vui mừng bế bổng Gemini lên.

Từ lúc biết Gemini đang mang thai Scorpio lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô , anh không cho cô là việc gì vì sợ cô mệt và điều làm Gemini tức nhất là anh bắt cô ở nhà không cho cô ra ngoài !

- Chồng à ~ cho em ra ngoài chơi đi mà ~ - Gemini nũng nịu lay lay cánh tay của Scorpio .

- Không được ! Em đang mang thai nên không được ra ngoài ! - Scorpio kéo Gemini ngồi vào lòng mình .

- Nhưng ở nhà chán lắm ! - Gemini bĩu môi , giận dỗi nhìn Scorpio .

- Em cố chịu đựng chút nhé ! - Scorpio hôn nhẹ lên trán Gemini .

- Anh biết không ? Phụ nữ có thai nên ra ngoài để hít thở không khí trong lành vì nó rất tốt cho thai nhi nha ! - Gemini vẫn không bỏ cuộc , Cô bắt đầu lôi lý lẽ ra để thuyết phục Scorpio.

- Haiz , anh thua em rồi ! - Scorpio giơ hai tay lên .

- Vậy anh đồng ý cho em ra ngoài rồi nha ! - Gemini vui mừng .

- Anh sẽ cho em ra ngoài với một điều kiện ! - Scorpio nói .

- Điều kiện ?

- Anh sẽ đi cùng em ! - Scorpio mỉm cười hôn lên môi cô .

- Nooo !!! - Gemini hét toáng lên - không được a

~- Tại sao ? - Scorpio nhíu mày nhìn Gemini .

- Nếu đi cùng anh thì sao em ngắm soái ca được ! Không chịu đâu ! - Gemini ủy khuất nói .

Scorpio đen mặt . Cô vợ nhỏ của anh càng ngày càng to gan nha !

- Em dám ? - Scorpio trừng mắt nhìn Gemini làm cô cảm thấy ớn lạnh .

- Ahaha...em...em thấy mệt quá à ! Chồng yêu làm việc đi nha ! Em về phòng đây ~ - ba mươi sáu kế , chuồn là thượng sách !

- Em mệt ? Anh đưa em về phòng ! - Nói xong anh bế cô lên rồi bước về phòng ngủ của 2 người .

- " Tiêu rồi ! " - đây là suy nghĩ của Gemini ( au : há há ! Đáng đời ! / Gem : * lườm * người chờ đấy ! / au : *run*)

- Em...em biết lỗi rồi ! - Gemini lí nhí nói .

- Em nói gì cơ ? Anh nghe không rõ . - Scorpio nói .

- Em biết lỗi rồi mà ! - Gemini hét to lên rồi nhắm tịt mắt lại .

- Ngoan lắm ! - Scorpio hài lòng vuốt tóc Gemini - Anh đưa em ra ngoài , chịu không ?

- Vâng ạ ! - Gemini gật đầu , mắt sáng lên .

----------------__________________------------------

9 tháng 10 ngày sau , hai thiên thần đáng yêu đã ra đời .

- Đáng yêu quá à ! - Gemini nhìn hai thiên thần đang say ngủ trong nôi - Anh đặt tên cho con của chúng ta đi !

- Ừm...bé trai sẽ tên là Aries còn bé gái tên là Cancer , được chứ vợ yêu ? - Scorpio hỏi .

- Aries và Cancer . Hai cái tên này thật hay! - Gemini mỉm cười dịu dàng nhìn hai bé trong nôi .

# 5 năm sau :

- Aries !!! Con đứng lại cho papa !!! - Scorpio tức giận chạy vòng quanh phòng khách đuổi bắt một bé trai 5 tuổi .

- Mama , papa giận rồi kìa ! - một bé gái thì thầm với người phụ nữ bên cạnh .

- Kệ papa đi ! - Gemini lắc đầu chán nản .

- Gemini ! - một giọng nói tràn đầy sát khí vang lên .

- Á!!! - Gemini giật mình hét lên - Chạy mau Cancer !

- Đứng lại Gemini ! - Scorpio tóm lấy tay cô - Em chạy đi đâu hả ?

- Chồng iu ~ - Gemini giở giọng nịnh bợ .

- Vợ à , chúng ta lên phòng " giải quyết" nhé ! - Scorpio cười nguy hiểm rồi vác Gemini lên phòng .

- Hai bảo bối ~ cứu mẹ ~ - Gemini giương ánh mắt cầu cứu nhìn 2 bảo bối của mình .

- Mama thượng lộ bình an nha ~ - Hai bảo bối phũ phàng nói , Cancer còn vẫy vẫy khăn tay .

Khổ thân Gemini , bị hành đến nỗi hai ngày sau cô không xuống giường được ! Chậc , chậc .

--------------------______________--------------------

* king kong *

- A ! Cậu Leo ! - Cancer chạy đến ôm cổ Leo .

- Công chúa của cậu ! - Leo dang tay ôm Cancer vào lòng .

- Anh hai ! - Gemini lao đến ôm Leo .

- Em gái yêu quý ! - Leo dang một tay ra ôm Gemini .

- Chào cậu Leo ! - Aries mỉm cười nói .

- Chào ông cụ non ! - Leo cười - bố của cháu đâu ?

- Papa đang ở công ty ạ . Chậc , papa dạo này bận nhiều việc quá ! Mai sau lớn lên cháu phải giúp đỡ papa mới được ! - Aries khẽ lắc đầu rồi đi lên phòng .

- Mới có 5 tuổi mà đã ra dáng cụ non rồi ! - Leo cười khổ .

- Chào hai người ! - một giọng nói vang lên .

- Anh Aquarius ! - Gemini vui mừng .

- Chào Gem ! - Aquarius xoa đầu Gemini .

- Papa , ai đây ạ ? - một cậu bé tầm 6 tuổi bước đến bên cạnh Aquarius .

- Virgo ! - một người phụ nữ đi đến .

- Đây là Pisces , vợ anh . Còn đây là Virgo , con trai anh . - Aquarius bế Virgo lên rồi nhìn Pisces mỉm cười .

- Chào chị , em là Gemini . - Cô mỉm cười bắt tay Pisces .

- Chào em . Chị đã nghe anh Aquarius kể rất nhiều về em đó ! - Pisces mỉm cười .

- Hú ! Gem - chan ! - Libra từ đâu chạy đến ôm Gemini .

- Libra ! - Gemini cũng ôm cô .

- Papa , mama đang ôm ai kìa ! - một bé trai chỉ tay về phía Libra .

- Đó là cô Gemini , bạn thân của mama có đó ! - Taurus mỉm cười ôm bé trai đó .

- Oa , đây là con trai cậu sao ? - Gemini xoa đầu cậu bé .

- Đúng vậy , thằng bé tên là Jam . - Libra mỉm cười .

- Chào cậu bé , Cô tên là Gemini , bạn thân của mama cháu ! - Gemini cười tươi xoa đầu Jam .

- Cháu chào cô ạ . Cô xinh thật nha ! - Jam nắm tay Gemini .

- Cháu cũng rất đẹp trai nha ! - Gemini nhéo nhẹ má Jam .

- Vợ yêu ~~ - Scorpio bay đến ôm Gemini .

- Anh thả em ra ~ đang có khách mà ! - Gemini nhắc nhở .

- Trời ! Scorpio lạnh lùng đây sao ? - Taurus ngạc nhiên .

- E hèm...mời mọi người vào dùng bữa ạ ! - Quản gia lên tiếng .

Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt và vui vẻ . Ngoài việc hai bố con Scorpio và Aries làm náo loạn bữa ăn ra thì mọi việc đều ổn cả .

- Cancer , ra đây với anh một chút nhé! - Virgo dắt tay Cancer ra vườn thượng uyển .

- Mai sau Cancer làm vợ anh nhé ? - Virgo nghiêm túc nói .

- Ừm . - Cancer đỏ mặt .

- Chậc , chậc , bọn trẻ thời nay thật là!- Aries núp trong bụi cây cảm thán .

- Sao em lại dẫn anh vào đây ? - Jam đen mặt .

- Em phải theo dõi xem cậu ta có làm gì em gái em không chứ ! - Aries biện hộ .

- Chúng ta sẽ là thông gia với nhau đó chị Pisces . - tại một bụi cây gần đó , Gemini và Pisces đã theo dõi tất cả .

- Phải báo cho hai ông chồng biết thôi.- Pisces nói rồi kéo Gemini vào biệt thự .

---------------------------End---------------------------

_ cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này suốt thời gian qua ^^

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/anh-yeu-em-nhieu-lam-ban-gia-cu-a